

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบฐานะการเงินรวมและงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณดังกล่าว ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

## วิธีการตรวจสอบ

### การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้อ 8 ข) เรื่องประมาณการการด้อยค่าของเงินลงทุน ในบริษัทย่อย และข้อ 15 เรื่องเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทที่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 549.39 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการแห่งหนึ่งมีข้อบ่งชี้ที่อาจเกิดการด้อยค่า เนื่องจากบริษัทย่อยที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เลี้ยงนั้นไม่สามารถดำเนินกิจการให้เป็นไปตามประมาณการที่ฝ่ายบริหารได้คาดการณ์ไว้ รวมถึงมีผลขาดทุนสุทธิอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลต่อมูลค่าที่จะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งผู้บริหารพิจารณาว่าสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ผู้บริหารได้ทำการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ และคำนวณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืนด้วยจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายกับมูลค่าจากการใช้ ซึ่งการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต้องอาศัยพิจารณาความสำคัญของผู้บริหารในการประมาณการผลการดำเนินงานในอนาคต และประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ และ/หรือพิจารณาของผู้ประเมินราคาอิสระในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

จากการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว ผู้บริหารพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั้นจึงไม่รับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่างปี พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับการใช้พิจารณาของผู้บริหารและผู้ประเมินราคาอิสระ ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อประเมินการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

- ประเมินความเหมาะสมของข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่จัดทำโดยผู้บริหาร
- หารือกับผู้บริหารเพื่อทำความเข้าใจข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด และเพื่อประเมินเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของวิธีการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
- สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุน โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องประมาณการรายได้ การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และอัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบข้อสมมติฐานที่สำคัญ กับแหล่งข้อมูลภายนอกที่น่าเชื่อถือได้ และประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
- ประเมินความรู้ความสามารถของผู้ประเมินราคาอิสระของกิจการ และพิจารณาความสมเหตุสมผลของวิธีการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
- ประเมินถึงความเหมาะสมของผลที่ได้จากการทดสอบการด้อยค่าและการบันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ

จากผลการปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่พบข้อสังเกตที่กระทบต่อผลการทดสอบการด้อยค่าของผู้บริหารจากการปฏิบัติตามของข้าพเจ้า โดยการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและข้อสมมติฐานสำคัญที่ใช้มีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานที่มีอยู่

**การประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
ของบริษัทย่อย**

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้อ 8 ข) เรื่องประมาณการการด้อยค่าในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และข้อ 17 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ในงบการเงินรวม จำนวน 453.25 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการแห่งหนึ่งมีข้อบ่งชี้ที่อาจเกิดการด้อยค่าในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัท เนื่องจากบริษัทย่อยมีอัตราการใช้ประโยชน์ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไม่เต็มกำลังการผลิต ส่งผลให้การดำเนินงานที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ดังกล่าวตามประมาณการที่ได้คาดการณ์ไว้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลต่อมูลค่าที่จะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งผู้บริหารพิจารณาว่าสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อย

ผู้บริหารได้ทำการทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยในงบการเงินรวม และคำนวณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืนด้วยจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายกับมูลค่าจากการใช้ ซึ่งผู้บริหารมีการระบุมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ซึ่งการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต้องอาศัยการประเมินมูลค่ายุติธรรมของผู้บริหารและผู้ประเมินราคาอิสระในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

จากการทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าว ผู้บริหารพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั้นจึงรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยในงบการเงินรวม เพิ่มขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2567 เป็นจำนวน 10.14 ล้านบาท

ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับการใช้วิจารณญาณของผู้บริหารและผู้ประเมินราคาอิสระ ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อประเมินการทดสอบการซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

- ประเมินความเหมาะสมของข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อย และการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่จัดทำโดยผู้บริหาร
- สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเพื่อประเมินเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของวิธีการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์
- ประเมินความรู้ความสามารถของผู้ประเมินราคาอิสระของกลุ่มกิจการ
- ประเมินความสมเหตุสมผลของแหล่งข้อมูลและปัจจัยที่สำคัญที่ผู้บริหารและผู้ประเมินราคาอิสระใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
- ประเมินถึงความเหมาะสมของผลที่ได้จากการทดสอบการด้อยค่าและการบันทึกการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยในงบการเงินรวม

จากผลการปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่พบข้อสังเกตที่กระทบต่อผลการทดสอบการด้อยค่าของผู้บริหารจากการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า โดยการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและข้อสมมติฐานสำคัญที่ใช้มีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานที่มีอยู่

## **ข้อมูลอื่น**

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

## **ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของ กรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

สง่า โชนิตติสวัสดิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251

กรุงเทพมหานคร

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

## บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน)

## งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	10	5,031,895	13,128,221	3,901,347	11,876,944
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	11, 32 (ข)	21,048,230	178,598,922	10,349,332	105,656,675
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	12	32,981,430	91,059,637	3,718,219	10,077,630
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	13	129,164	1,233,463	129,164	1,233,463
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	32 (ง)	29,848	33,558	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ	14	9,619,480	-	9,619,480	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		3,773,656	3,678,854	2,424,752	1,955,066
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>72,613,703</b>	<b>287,732,655</b>	<b>30,142,294</b>	<b>130,799,778</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	13	7,420,000	7,420,000	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ	15	-	-	549,385,650	549,385,650
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	7	4,536,048	9,477,532	4,536,048	9,477,532
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	32 (จ)	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น	14	40,522,299	-	40,522,299	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	16	197,095,490	235,589,805	64,740,440	107,983,680
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	17	453,253,766	545,079,550	3,261,260	1,258,839
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	18, 32 (ค)	3,066,288	19,375,887	3,066,288	19,375,887
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ		2,895,078	3,697,928	2	2,836
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	19	6,931,708	13,665,743	6,931,708	13,405,788
เงินจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ	20	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		8,435,577	12,378,787	4,193,830	7,599,690
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>724,156,254</b>	<b>846,685,232</b>	<b>676,637,525</b>	<b>708,489,902</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>796,769,957</b>	<b>1,134,417,887</b>	<b>706,779,819</b>	<b>839,289,680</b>

กรรมการ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## บริษัท พีพี ไร้ม จำกัด (มหาชน)

## งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินเบิกเกินบัญชี	22	8,771,146	4,890,581	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและอื่นๆ	22, 32 (จ)	15,215,507	242,298	15,000,000	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	21, 32 (ข)	84,591,712	140,119,886	96,115,660	69,078,624
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	84,188,061	168,643,183	83,164,403	167,661,878
หุ้นกู้	22	-	33,988,000	-	33,988,000
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		1,847,247	-	1,847,247	-
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับ					
ผลประโยชน์พนักงาน	25	1,214,011	1,439,510	512,469	488,689
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		317,313	3,760,021	-	-
เงินมัดจำรับจากสัญญาขายโรงไฟฟ้าพลังงาน					
ความร้อนใต้พิภพ	23	43,101,400	145,378,500	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		4,654,252	3,762,783	1,495,565	1,461,862
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>243,900,649</b>	<b>502,224,762</b>	<b>198,135,344</b>	<b>272,679,053</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	22	3,598,967	4,773,261	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ		3,367,895	-	3,367,895	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	19	62,515,129	60,690,871	-	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ					
ผลประโยชน์พนักงาน	25	23,703,103	26,769,427	9,601,102	11,351,498
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		2,784,700	1,598,200	1,966,200	1,598,200
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>95,969,794</b>	<b>93,831,759</b>	<b>14,935,197</b>	<b>12,949,698</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>339,870,443</b>	<b>596,056,521</b>	<b>213,070,541</b>	<b>285,628,751</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท พีที โพร้ม จำกัด (มหาชน)

## งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)</b>				
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
ทุนเรือนหุ้น	26			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญจำนวน 1,398,737,014 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท				
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 : หุ้นสามัญจำนวน				
14,975,241,114 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)	1,398,737,014	14,975,241,114	1,398,737,014	14,975,241,114
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญจำนวน 770,592,734 หุ้น				
มูลค่าชำระแล้วเต็มจำนวนหุ้นละ 1 บาท				
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 : หุ้นสามัญจำนวน				
12,358,187,147 หุ้น มูลค่าชำระแล้วเต็มจำนวน				
หุ้นละ 1 บาท)	770,592,734	12,358,187,147	770,592,734	12,358,187,147
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	26	135	135	612,679,954
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	26	(105,290,609)	(10,406,178,634)	(105,290,609)
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์		41,479,200	41,479,200	41,479,200
กำไร (ขาดทุน) สะสม				
จัดสรรแล้ว				
- ทุนสำรองตามกฎหมาย	26, 28	-	56,845,152	-
ยังไม่ได้จัดสรร		(496,497,316)	(2,265,048,722)	(116,523,511)
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		246,615,370	140,397,269	(96,548,671)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</b>		456,899,514	538,361,366	493,709,278
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		456,899,514	538,361,366	493,709,278
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		796,769,957	1,134,417,887	706,779,819

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท พีที โพร้ม จำกัด (มหาชน)

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขาย	725,395,983	1,304,378,616	725,395,983	1,207,406,670
ต้นทุนขาย	(708,591,610)	(1,255,404,856)	(705,788,334)	(1,112,832,195)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>16,804,373</b>	<b>48,973,760</b>	<b>19,607,649</b>	<b>94,574,475</b>
รายได้อื่น	26,162,939	19,489,376	25,131,840	25,241,262
ค่าใช้จ่ายในการขายและต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(16,743,085)	(68,654,554)	(16,743,085)	(68,654,554)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(126,619,173)	(142,045,210)	(85,095,522)	(78,816,256)
กลับรายการ (ผลขาดทุน) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(3,060,295)	(14,970,722)	19,037,132	(3,116,973)
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	47,450,370	1,165,749	4,628,994	971,842
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	16, 17 (78,611,229)	-	(68,469,000)	-
กำไร (ขาดทุน) อื่น - สุทธิ	(77,623,869)	(55,458,457)	3,607,984	10,178,210
ต้นทุนทางการเงิน	(6,666,109)	(12,903,919)	(5,647,804)	(12,521,661)
<b>ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>(218,906,078)</b>	<b>(224,403,977)</b>	<b>(103,941,812)</b>	<b>(32,143,655)</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	30 (5,681,013)	(27,088,954)	(4,184,202)	(15,898,628)
<b>ขาดทุนสำหรับปี</b>	<b>(224,587,091)</b>	<b>(251,492,931)</b>	<b>(108,126,014)</b>	<b>(48,042,283)</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :</b>				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษี				
กำไรจากการตีราคาสินทรัพย์	8,158,158	4,129,344	4,028,814	-
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	2,441,218	3,440,491	2,351,350	1,208,113
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิของเงินลงทุนในตราสารทุนด้วยมูลค่าสุทธิผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	633,840	(30,172,398)	633,840	(30,172,398)
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษี	11,233,216	(22,602,563)	7,014,004	(28,964,285)
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	90,731,664	71,687,809	-	-
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	90,731,664	71,687,809	-	-
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี</b>	<b>101,964,880</b>	<b>49,085,246</b>	<b>7,014,004</b>	<b>(28,964,285)</b>
<b>ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>(122,622,211)</b>	<b>(202,407,685)</b>	<b>(101,112,010)</b>	<b>(77,006,568)</b>
<b>การแบ่งปันขาดทุน</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	(224,587,091)	(251,492,931)	(108,126,014)	(48,042,283)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
	(224,587,091)	(251,492,931)	(108,126,014)	(48,042,283)
<b>การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	(122,622,211)	(202,407,685)	(101,112,010)	(77,006,568)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
	(122,622,211)	(202,407,685)	(101,112,010)	(77,006,568)
<b>กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น</b>				
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด	31 (0.328)	(0.439)	(0.158)	(0.084)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

บริษัท พีที โพร้ม จำกัด (มหาชน)  
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ	งบการเงินรวม															
	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น													รวมส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
	กำไร (ขาดทุน) สะสม							กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น								
	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	จัดสรรแล้ว - ทุนสำรอง			ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	การวัดมูลค่าเงินลงทุน	ผลต่างของอัตราส่วนทุนด้วยอัตราแลกเปลี่ยน	อัตรแลกเปลี่ยน	รวมองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น				
ตามกฎหมาย					ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนเกินทุน	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร						ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566</b>	10,594,091,201	612,679,954	(8,776,721,033)	41,479,200	56,845,152	(2,016,996,282)	238,080,897	(78,516,926)	(64,811,457)	94,752,514	606,130,706	-	606,130,706			
การแปลงสภาพหุ้นกู้	1,397,083,500	-	(1,299,146,400)	-	-	-	-	-	-	-	97,937,100	-	97,937,100			
การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	367,012,446	-	(330,311,201)	-	-	-	-	-	-	-	36,701,245	-	36,701,245			
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	(248,052,440)	4,129,344	(30,172,398)	71,687,809	45,644,755	(202,407,685)	-	(202,407,685)			
<b>ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566</b>	<b>12,358,187,147</b>	<b>612,679,954</b>	<b>(10,406,178,634)</b>	<b>41,479,200</b>	<b>56,845,152</b>	<b>(2,265,048,722)</b>	<b>242,210,241</b>	<b>(108,689,324)</b>	<b>6,876,352</b>	<b>140,397,269</b>	<b>538,361,366</b>	<b>-</b>	<b>538,361,366</b>			
<b>ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567</b>	12,358,187,147	612,679,954	(10,406,178,634)	41,479,200	56,845,152	(2,265,048,722)	242,210,241	(108,689,324)	6,876,352	140,397,269	538,361,366	-	538,361,366			
การออกหุ้นสามัญ	26	130,308,863	(105,171,862)	-	-	-	-	-	-	-	25,137,001	-	25,137,001			
การลดทุนจดทะเบียน	26	(12,162,499,811)	(612,679,954)	10,832,692,877	(56,845,152)	1,999,332,040	-	-	-	-	-	-	-			
การแปลงสภาพหุ้นกู้	24, 26	444,444,233	(426,514,243)	-	-	-	-	-	-	-	17,929,990	-	17,929,990			
การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	26, 27	152,302	135	(118,747)	-	-	-	-	-	-	33,690	-	33,690			
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	(222,145,873)	8,158,158	633,840	90,731,664	99,523,662	(122,622,211)	-	(122,622,211)			
โอนขาดทุนจากการจำหน่ายตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไปกำไร (ขาดทุน) สะสม	-	-	-	-	-	(8,634,761)	-	6,694,439	-	6,694,439	(1,940,322)	-	(1,940,322)			
<b>ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567</b>	<b>770,592,734</b>	<b>135</b>	<b>(105,290,609)</b>	<b>41,479,200</b>	<b>-</b>	<b>(496,497,316)</b>	<b>250,368,399</b>	<b>(101,361,045)</b>	<b>97,608,016</b>	<b>246,615,370</b>	<b>456,899,514</b>	<b>-</b>	<b>456,899,514</b>			

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พีที โพร้ม จำกัด (มหาชน)

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ										
	งบการเงินเฉพาะกิจการ						องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น				
	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	กำไร (ขาดทุน) สะสม		กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น			รวมองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
					ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	การวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
<b>ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566</b>	10,594,091,201	612,679,954	(8,776,721,033)	41,479,200	56,845,152	(1,954,611,956)	783,560	(78,516,926)	(77,733,366)	496,029,152	
การแปลงสภาพหุ้นกู้	1,397,083,500	-	(1,299,146,400)	-	-	-	-	-	-	97,937,100	
การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	367,012,446	-	(330,311,201)	-	-	-	-	-	-	36,701,245	
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	(46,834,170)	-	(30,172,398)	(30,172,398)	(77,006,568)	
<b>ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566</b>	<b>12,358,187,147</b>	<b>612,679,954</b>	<b>(10,406,178,634)</b>	<b>41,479,200</b>	<b>56,845,152</b>	<b>(2,001,446,126)</b>	<b>783,560</b>	<b>(108,689,324)</b>	<b>(107,905,764)</b>	<b>553,660,929</b>	
<b>ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567</b>	12,358,187,147	612,679,954	(10,406,178,634)	41,479,200	56,845,152	(2,001,446,126)	783,560	(108,689,324)	(107,905,764)	553,660,929	
การออกหุ้นสามัญ	26	130,308,863	(105,171,862)	-	-	-	-	-	-	25,137,001	
การลดทุนจดทะเบียน	26	(12,162,499,811)	(612,679,954)	10,832,692,877	(56,845,152)	1,999,332,040	-	-	-	-	
การแปลงสภาพหุ้นกู้	24, 26	444,444,233	(426,514,243)	-	-	-	-	-	-	17,929,990	
การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	26, 27	152,302	135	(118,747)	-	-	-	-	-	33,690	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	(105,774,664)	4,028,814	633,840	4,662,654	(101,112,010)	
โอนขาดทุนจากการจำหน่ายตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไปกำไร (ขาดทุน) สะสม	-	-	-	-	-	(8,634,761)	-	6,694,439	6,694,439	(1,940,322)	
<b>ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567</b>	<b>770,592,734</b>	<b>135</b>	<b>(105,290,609)</b>	<b>41,479,200</b>	<b>-</b>	<b>(116,523,511)</b>	<b>4,812,374</b>	<b>(101,361,045)</b>	<b>(96,548,671)</b>	<b>493,709,278</b>	

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท พีที โพร้ม จำกัด (มหาชน)

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(218,906,078)	(224,403,977)	(103,941,812)	(32,143,655)
รายการปรับปรุงขาดทุนก่อนภาษีเงินได้				
เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน				
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	29	52,280,453	59,487,219	2,321,522
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)		3,060,295	14,970,722	(19,037,132)
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	12	2,898,629	8,853,382	-
- ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์	16, 17	78,611,229	-	68,469,000
- ดอกเบี้ยรับ		(5,016,888)	(1,702,518)	(4,610,170)
- เงินปันผลรับ		(66,222)	-	(66,222)
- (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสุทธิ				
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	16	(5,773,685)	3,680,560	(1,024,760)
- (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		(47,450,370)	(1,165,749)	(4,628,994)
- ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา	14	896,199	-	896,199
- ขาดทุนจากการแก้ไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว	22	1,777,072	-	1,777,072
- (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น		(3,853,877)	(13,359,115)	(3,853,877)
- ต้นทุนทางการเงิน		6,666,109	12,903,919	5,647,804
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	25	103,528	1,192,376	699,734
<b>กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์</b>				
และหนี้สินดำเนินงาน		(134,773,606)	(139,543,181)	(57,351,636)
<b>การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>				
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		106,764,337	41,690,616	40,055,845
- สินค้าคงเหลือ	12	55,179,578	44,274,870	6,359,411
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		116,483	3,988,611	(452,977)
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		3,943,210	(532,496)	3,405,860
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		(54,589,249)	3,710,986	27,891,838
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น		(7,824,458)	(2,625,845)	33,694
- ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	25	(954,133)	(1,476,667)	(75,000)
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,186,500	496,500	368,000
<b>เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน</b>		(30,951,338)	(50,016,606)	20,235,035
- จ่ายภาษีเงินได้		(5,267,116)	(6,270,643)	(355,805)
- จ่ายดอกเบี้ย		(8,531,211)	(12,575,196)	(7,558,467)
<b>กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน</b>		(44,749,665)	(68,862,445)	12,320,763

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท พีที โพร้ม จำกัด (มหาชน)

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
รับดอกเบี้ย	1,240,060	1,918,092	600,745	1,530,283
รับเงินปันผล	66,222	-	66,222	-
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง	1,109,899	65,964,255	1,109,899	65,576,798
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์	5,256,773	-	5,256,773	-
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(115,372)	-	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	32 (จ)	-	27,961,528	13,854,936
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	32 (จ)	-	(5,801,450)	(8,626,632)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น	14	5,100,000	5,100,000	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4,724,164	1,220,350	4,694,034	972,350
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(5,725,830)	(20,356,767)	(571,403)	(781,153)
กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมลงทุน	11,771,288	48,630,558	38,416,348	72,526,582
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	3,880,565	(75,797,765)	-	(69,924,447)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	15,000,000	-	15,000,000	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	22	(81,715,078)	(81,157,793)	(86,346,354)
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า	(1,667,606)	(118,918)	(1,667,606)	(118,918)
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้	22	(33,988,000)	(33,988,000)	(44,012,000)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	24	20,000,000	110,000,000	20,000,000
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	24	(2,070,000)	(2,070,000)	(12,062,900)
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ	26	26,061,773	-	26,061,773
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ	(924,772)	-	(924,772)	-
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	33,690	36,701,245	33,690	36,701,245
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(55,389,428)	(72,120,536)	(58,712,708)	(65,763,374)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) สุทธิ</b>				
- ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน				
	(88,367,805)	(92,352,423)	(7,975,597)	(21,729,054)
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด				
และรายการเทียบเท่าเงินสด	80,271,479	60,161,592	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) สุทธิ	(8,096,326)	(32,190,831)	(7,975,597)	(21,729,054)
คงเหลือต้นปี	13,128,221	45,319,052	11,876,944	33,605,998
คงเหลือปลายปี	5,031,895	13,128,221	3,901,347	11,876,944
<b>รายการที่ไม่กระทบเงินสด</b>				
เจ้าหน้าที่จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	33,545	143,380	19,849	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	-	11,677,900	-	-
การยกเลิกสัญญาเช่า	-	98,236	-	98,236
การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ	24	17,929,990	17,929,990	97,937,100
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	16, 18	24,201,000	-	24,201,000
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า	6,650,283	-	6,650,283	-
การเปลี่ยนแปลงของเงินมัดจำรับจาก				
สัญญาขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ	23	95,875,200	-	-
การขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ	17	87,159,273	-	-
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

## บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

---

### 1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 ซึ่งจัดตั้งขึ้นและดำเนินกิจการในประเทศไทย และมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ดังนี้

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 62 และ 62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช. อุตะภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

สำนักงานสาขา : (1) เลขที่ 98 หมู่ที่ 13 ตำบลบางเหียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220

(2) เลขที่ 1279/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า "กลุ่มกิจการ"

กลุ่มกิจการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายอาหารสำหรับสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยง และผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งในระหว่างปี พ.ศ. 2567 ไม่มีการดำเนินการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

### 2 การดำเนินงานต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการและบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 171 ล้านบาท และ 168 ล้านบาท ตามลำดับ และกลุ่มกิจการมีผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มกิจการ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของกลุ่มกิจการใช้นโยบายและวิธีการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอ รวมทั้งพิจารณาความต้องการกระแสเงินสดในอนาคตผ่านประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ และกลุ่มกิจการมีรายได้จากการขายเพียงพอที่จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- บริษัทได้ยื่นขอหนังสือขออนุญาตฟื้นฟูกิจการตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งได้จัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งจำนวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 แล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสถาบันการเงินดังกล่าว
- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 100 ล้านบาท ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 35
- นอกจากนี้ผู้บริหารกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ผู้บริหารเชื่อมั่นว่ากลุ่มกิจการจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจตามที่กลุ่มกิจการต้องการ และสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในอีก 12 เดือนข้างหน้านับจากวันที่ในรายงานนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตได้ ดังนั้นงบการเงินนี้จึงได้จัดทำขึ้นตามข้อสมมติฐานทางการเงินที่เชื่อว่ากลุ่มกิจการจะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง



### 3 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวข้องในนโยบายการบัญชีในลำดับต่อไป

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้วิจารณญาณของผู้บริหารตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ กลุ่มกิจการเปิดเผยเรื่องการใช้วิจารณญาณของผู้บริหารหรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุข้อ 8

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

### 4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิจการ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการและกลุ่มกิจการไม่ได้นำมาตราฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่องการนำเสนองบการเงิน อธิบายว่าหนี้สินจะถูกจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน ขึ้นอยู่กับสิทธิที่มีอยู่ ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน การจัดประเภทจะไม่ได้รับผลกระทบจากความคาดหวังของกิจการหรือเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (เช่น การได้รับการยกเว้นหรือการละเมิดการดำรงสถานะของข้อตกลง (a breach of covenant))

การดำรงสถานะของข้อตกลง (covenant) ของการกู้ยืมจะไม่ส่งผลต่อการจัดประเภทหนี้สินเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานหากกิจการต้องปฏิบัติตามการดำรงสถานะดังกล่าวหลังจากวันสิ้นปีรายงาน อย่างไรก็ตาม หากกิจการต้องปฏิบัติตามการดำรงสถานะก่อนหรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก็จะส่งผลต่อการจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน แม้ว่า การดำรงสถานะจะถูกทดสอบการปฏิบัติตามภายหลังรอบระยะเวลารายงานก็ตาม

การปรับปรุงดังกล่าวกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลหากกิจการจัดประเภทหนี้สินเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนและหนี้สินนั้นขึ้นอยู่กับ การดำรงสถานะที่กิจการต้องปฏิบัติตามภายใน 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยรวมถึง:

- มูลค่าตามบัญชีของหนี้สิน
- ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงสถานะ
- ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ (ถ้ามี) ที่บ่งชี้ว่ากิจการอาจมีความยากลำบากในการปฏิบัติตามการดำรงสถานะ

การปรับปรุงยังชี้แจงความหมายของ 'การชำระ' หนี้สินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เมื่อคู่สัญญาไม่มีสิทธิเลือก เงื่อนไขของหนี้สิน ที่ให้สามารถชำระด้วยการโอนตราสารทุนของกิจการเอง ไม่มีผลต่อการจัดประเภทเป็นรายการหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน หากกิจการจัดประเภทสิทธิเลือกนั้นเป็นตราสารทุน

การปรับปรุงต้องถูกนำมาถือปฏิบัติย้อนหลังตามข้อกำหนดปกติในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

- ข) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ได้ให้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับ รายการขายและเช่ากลับคืน โดยอธิบายวิธีที่กิจการจะบันทึกบัญชีสำหรับการขายและเช่ากลับคืนหลังจากวันที่เกิดรายการ

การปรับปรุงระบุว่า ในการวัดมูลค่าหนี้สินจากสัญญาเช่าหลังจากการขายและเช่ากลับคืน ผู้ขาย-ผู้เช่าต้องกำหนด 'การจ่าย ชำระตามสัญญาเช่า' หรือ 'การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุง' ในวิธีที่ว่าผู้ขาย-ผู้เช่าจะไม่รับรู้จำนวนผลกำไรหรือ ผลขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการใช้ที่ยังคงอยู่กับผู้ขาย-ผู้เช่า การแก้ไขดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายการขายและเช่า กลับคืนโดยเฉพาะรายการที่มีค่าเช่าผันแปรที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา

- ค) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่องงบกระแสเงินสด และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงจัดหาเงินทุนเพื่อจ่ายผู้ขาย (Supplier Finance Arrangements หรือ SFAs) การแก้ไขนี้ตอบสนองต่อความต้องการเร่งด่วนของนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SFAs เพื่อประเมินว่าข้อตกลงเหล่านี้มีผลต่อหนี้สิน กระแสเงินสด และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกิจการ อย่างไร

เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน การเปิดเผยข้อมูลแบบใหม่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ:

- (1) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ SFAs
- (2) มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่เป็นส่วนหนึ่งของ SFAs และรายการรายบรรทัดที่แสดงหนี้สินเหล่านั้น
- (3) มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินใน (2) ที่ผู้ขายได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้วจากผู้ให้เงินทุน
- (4) ช่วงของวันครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่เป็นส่วนหนึ่งของ SFAs และเจ้าหน้าที่การค้าเทียบเคียงที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงดังกล่าว
- (5) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสดในมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินใน (2)
- (6) การเข้าถึงวงเงินของ SFAs และการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านสภาพคล่องกับผู้ให้เงินทุน

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้

## 5 นโยบายการบัญชี

### 5.1 การบัญชีสำหรับงบการเงินรวม

#### ก) บริษัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการทั้งหมดที่กลุ่มกิจการมีอำนาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอำนาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการลงทุน และสามารถใช้อำนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยนั้น

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน

#### ข) บริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญแต่ไม่ถึงกับมีอำนาจควบคุมหรือมีการควบคุมร่วม เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกด้วยวิธีราคาทุน

#### ค) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยเงินที่จ่ายซื้อรวมกับต้นทุนทางตรงของเงินลงทุน

กลุ่มกิจการจะรับรู้มูลค่าภายหลังวันที่ได้มาของเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน

เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมนั้น ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวอื่น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทร่วมนั้น เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันหรือได้จ่ายเงินเพื่อชำระภาระผูกพันแทนบริษัทร่วม

#### ง) รายการระหว่างกัน

รายการยอดคงเหลือ และกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วม ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนั้นจะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่โอน

## 5.2 สกูลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและที่ใช้นำเสนองบการเงิน

งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทและเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

## 5.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำระซึ่งเกิดจากการขายสินค้าและ/หรือให้บริการตามปกติของธุรกิจ ซึ่งลูกหนี้โดยส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาสินเชื่อ 7 วัน ถึง 90 วัน ดังนั้นลูกหนี้การค้าจึงแสดงอยู่ในรายการหมุนเวียน

กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ยกเว้นในกรณีที่เป็นรายการที่มีองค์ประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มกิจการจะรับรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนและจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเนื่องจากกลุ่มกิจการตั้งใจที่จะรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญา

ทั้งนี้ การพิจารณาการต่อจ่ายของลูกหนี้การค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุ 5.5 (ค)

## 5.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ราคาทุนของสินค้าสำเร็จรูปคำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ราคาทุนของวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่เครื่องจักรคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนของวัตถุดิบประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อ หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง ค่าสูญเสียในการผลิต และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินค้านั้นอยู่ในสภาพและสถานที่ปัจจุบัน

## 5.5 สินทรัพย์ทางการเงิน

### ก) การรับรู้รายการและการตัดรายการ

ในการซื้อหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการ ณ วันซื้อขาย โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกเมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไป และกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้นในกรณีสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย FVPL สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

ข) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า

ตราสารหนี้

กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่

กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่

การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

- ราคาหุ้นตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้น จะวัดมูลค่าด้วยราคาหุ้นตัดจำหน่าย และรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงในรายการรายได้อื่น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในกำไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกำไร(ขาดทุน)อื่นพร้อมกับกำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อ ก) รับชำระกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้น และ ข) เพื่อขาย จะวัดมูลค่าด้วย FVOCI และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รายการขาดทุน/กลับรายการจากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และ 3) กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อกลุ่มกิจการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว กำไรหรือขาดทุนที่รับรู้สะสมไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุนและแสดงในรายการกำไร (ขาดทุน) อื่น รายได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรายการรายได้อื่น กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจะแสดงในรายการกำไร(ขาดทุน)อื่น รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาหุ้นตัดจำหน่ายหรือ FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธิในกำไร/(ขาดทุน) อื่นในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ

กลุ่มกิจการจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์เท่านั้น

#### ตราสารทุน

ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค่าซึ่งจะวัดมูลค่าด้วย FVPL เท่านั้น กลุ่มกิจการสามารถเลือก ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนได้ 2 ประเภทดังนี้

- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) – กลุ่มกิจการวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมและการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในรายการกำไร/ขาดทุนอื่น ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
  - มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) – กลุ่มกิจการวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมและการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มกิจการจะไม่โอนจัดประเภทกำไร/ขาดทุนที่รับรู้สะสมดังกล่าวไปยังกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวออกไป ขาดทุน/กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะไม่แสดงเป็นรายการแยกต่างหากจากการเปลี่ยนแปลงอื่นในมูลค่ายุติธรรม
- ทั้งนี้ เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าว (FVPL/FVOCI) จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน และแสดงในรายการรายได้อื่น เมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิได้รับเงินปันผลนั้น

#### ค) การด้อยค่า

กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรับรู้การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า ตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของสินทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการเริ่มรับรู้ลูกหนี้การค้า

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ อัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชำระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต รวมทั้งข้อมูลและปัจจัยในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อจ่ายชำระของลูกหนี้

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และ FVOCI ได้แก่ เงินให้กู้ยืม กลุ่มกิจการใช้วิธีการทั่วไป (General approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสินทรัพย์ ขึ้นอยู่กับว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสียหายด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตั้งแต่เริ่มรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว

กลุ่มกิจการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ (เปรียบเทียบความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก)

กลุ่มกิจการพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบกับประสบการณ์ในอดีต โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้เกิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตถ่วงน้ำหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมดถ่วงน้ำหนัก) โดยจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับ หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดและกระแสเงินสดซึ่งกลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับ คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อแรกเริ่มของสัญญา

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยสะท้อนถึงปัจจัยต่อไปนี้

- จำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับถ่วงน้ำหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น
- มูลค่าเงินตามเวลา
- ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน เกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต สภาพการณ์ในปัจจุบัน และการคาดการณ์ไปในอนาคต

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุนเป็นรายการแยกต่างหาก

#### 5.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่คือที่ดิน อาคารสำนักงานให้เช่าและสิทธิการใช้ของอาคารสำนักงานรับรู้ภายใต้สัญญาเช่า ซึ่งกลุ่มกิจการถือไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าในระยะยาวหรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทำการรายการและต้นทุนในการกู้ยืม

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะวัดมูลค่าภายหลังจากการรับรู้รายการด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในบรรทัดกำไร (ขาดทุน) อื่น - สุทธิ

#### 5.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมูลค่ายุติธรรมนั้นมาจากการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระภายนอก โดยจะมีการทบทวนการประเมินอย่างสม่ำเสมอทุก ๆ ปี

การตีราคาที่ดินที่ทำให้มูลค่าตามบัญชีเพิ่มขึ้นจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะแสดงอยู่ภายใต้ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของเจ้าของ และหากมูลค่าของส่วนที่เคยตีราคาเพิ่มนั้นลดลง ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้ลดผลสะสมในส่วนของเจ้าของเท่ากับผลสะสมของราคาที่ตีเพิ่มที่ได้รับรู้ไว้ ส่วนที่ลดลงที่เหลือจะบันทึกไปยังกำไรหรือขาดทุน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะถูกโอนไปยังกำไรสะสมเมื่อสินทรัพย์นั้นถูกจำหน่ายออกไป

อาคารและอุปกรณ์ประเภทอื่นทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินทรัพย์นั้น

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์คำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุน สุทธิจากมูลค่าคงเหลือตลอดอายุการใช้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 ปี - 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 ปี - 15 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	3 ปี - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

#### 5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร สิทธิน้ำพุร้อน และสิทธิในสัญญาขายไฟฟ้าที่กลุ่มกิจการซื้อและได้รับมา เป็นสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้ประโยชน์จำกัด ซึ่งจะวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอายุการใช้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3 ปี - 10 ปี
สิทธิบัตร	8 ปี
สิทธิน้ำพุร้อน	15 ปี
สิทธิในสัญญาขายไฟฟ้า	15 ปี

#### 5.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอนเป็นประจำทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า สำหรับสินทรัพย์อื่น กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรม หักต้นทุนในการจำหน่ายและมูลค่าจากการใช้

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม

#### 5.10 สัญญาเช่า

##### สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

กลุ่มกิจการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุที่สั้นกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาการเช่า หากกลุ่มกิจการมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกซื้อ สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์อ้างอิง

สำหรับสัญญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสัญญาที่เป็นเช่าและส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็นการเช่า กลุ่มกิจการจะบันทึกส่วนสิ่งตอบแทนในสัญญาไปยังส่วนประกอบของสัญญาตามราคาเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ ยกเว้นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า โดยกลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบของสัญญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบที่เป็นเช่าเท่านั้น

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้ กลุ่มกิจการจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ซึ่งก็คืออัตราที่สะท้อนถึงการกู้ยืมเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน ในสถานะเศรษฐกิจ อายุสัญญา และเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน

ค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง สัญญาเช่าระยะสั้น คือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำ คือ อุปกรณ์สำนักงานขนาดเล็ก



#### สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า

รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า กลุ่มกิจการต้องรวมต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิง และรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ให้เช่าได้รวมอยู่ในฐานะการเงินตามลักษณะของสินทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนให้เช่าแก่ผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานโดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน ซึ่งไม่มีการจ่ายชำระค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา

#### 5.11 หนี้สินทางการเงิน

##### ก) การจัดประเภท

กลุ่มกิจการจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุน โดยพิจารณาภาวะผูกพันตามสัญญา

##### ข) การวัดมูลค่า

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินทั้งหมดภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหนี้สินทางการเงินที่มีอนุพันธ์แฝง เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีสิทธิในการแปลงสภาพโดยจะจ่ายชำระด้วยหุ้นของกิจการในจำนวนหุ้นที่ผันแปร ถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน โดยกลุ่มกิจการรับรู้รายการแยกต่างหากของ ก) ส่วนของสิทธิในการแปลงสภาพ ซึ่งจะรับรู้เป็นสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) และ ข) ส่วนของหนี้สินซึ่งคำนวณจากผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของจำนวนเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและมูลค่ายุติธรรมของส่วนของสิทธิในการแปลงสภาพ และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

##### ค) การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา

กลุ่มกิจการตัดรายการหนี้สินทางการเงินเมื่อภาวะผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้มีการยกเลิกไปหรือสิ้นสุดลงแล้ว

หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินใหม่นั้น และตัดรายการหนี้สินทางการเงินนั้นด้วยมูลค่าตามบัญชีที่เหลืออยู่ และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำไร/ขาดทุนอื่นในกำไรหรือขาดทุน

หากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะปรับปรุงมูลค่าของหนี้สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original effective interest rate) ของหนี้สินทางการเงินนั้น และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำไรหรือขาดทุนอื่นในกำไรหรือขาดทุน

## 5.12 ภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบันคือภาษีที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากรายได้ทางภาษีในปี โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบันและหนี้สินภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบัน จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนำสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวมาหักกลบกันและตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ตามผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงินและฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมาย) ที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์

## 5.13 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

### ก) โครงการสมทบเงิน

กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในจำนวนเงินที่คงที่ กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำระเพิ่มเติมเมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ

### ข) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ

ภาระผูกพันผลประโยชน์นี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด และวันครบกำหนดของหุ้นกู้ที่มีอายุใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในรอบระยะเวลาที่เกิดขึ้น และรวมอยู่ในกำไรสะสมในงบการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

ค) ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

กลุ่มกิจการให้เงินรางวัลแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาที่กำหนด

หนี้สินผลประโยชน์พนักงานจะถูกบันทึกเช่นเดียวกับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ยกเว้นการรับรู้กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุน

#### 5.14 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

##### สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน

กลุ่มกิจการได้รับบริการจากพนักงาน เป็นสิ่งตอบแทนสำหรับตราสารทุนของกิจการในกลุ่มกิจการ (สิทธิซื้อหุ้น) มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้นของพนักงานจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาได้รับสิทธิ โดยรับรู้พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของตราสารทุน ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้ จะถูกกำหนดโดยข้อสมมติฐานต่าง ๆ เช่น ราคาหุ้นของกิจการ อายุของสิทธิซื้อหุ้น และอัตราเงินปันผล เป็นต้น

ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน กลุ่มกิจการจะทบทวนการประเมินจำนวนของสิทธิซื้อหุ้นที่คาดว่าจะได้รับสิทธิ และจะรับรู้ผลกระทบของการปรับปรุง (หากมี) จากการประมาณการเริ่มแรกในกำไรหรือขาดทุน พร้อมกับการปรับปรุงรายการไปยังส่วนของเจ้าของ

บริษัทจะออกหุ้นใหม่เมื่อมีการใช้สิทธิ สิ่งตอบแทนที่ได้รับสุทธิจากต้นทุนในการทำรายการทางตรงจะบันทึกไปยังหุ้นเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

กรณีที่บริษัทให้สิทธิซื้อตราสารทุนแก่พนักงานของบริษัทย่อยในกลุ่มกิจการจะปฏิบัติเหมือนเป็นเงินทุนสนับสนุนจากบริษัทใหญ่

#### 5.15 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

#### 5.16 การรับรู้รายได้

ก) การขายสินค้า

กลุ่มกิจการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสำหรับสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยง ซึ่งรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าจะรับรู้เมื่อกลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาแล้วเสร็จ โดยการส่งมอบสินค้าและโอนการควบคุมในสินค้านั้นให้แก่ลูกค้า ซึ่งภาระที่ต้องปฏิบัติตามอาจเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เมื่อมีการส่งมอบกระแสไฟฟ้า และลูกค้ายอมรับการส่งมอบนั้น และวัดมูลค่าโดยคำนวณจากปริมาณที่ส่งมอบและราคาที่ตกลงกันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

ข) การให้บริการ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการให้บริการอื่นเมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว โดยกลุ่มกิจการเสร็จสิ้นการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ทั้งนี้กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากสัญญาให้บริการที่มีลักษณะการให้บริการแบบต่อเนื่องตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงรอบระยะเวลาการชำระเงินตามสัญญา

ค) ดอกเบี้ยรับ

รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ง) รายได้อื่น

รายได้อื่นบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

#### 5.17 สัญญาค้ำประกันทางการเงิน

กลุ่มกิจการรับรู้หนี้สินทางการเงินจากสัญญาค้ำประกันเมื่อกลุ่มกิจการให้การค้ำประกันทางการเงินที่มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้เริ่มแรก และรับรู้มูลค่าในภายหลังด้วยจำนวนที่สูงกว่าระหว่าง

- จำนวนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่คำนวณตามข้อกำหนดของ TFRS 9 และ
- จำนวนที่รับรู้เริ่มแรกหักด้วยรายได้ที่รับรู้ตามการรับรู้รายได้ภายใต้ TFRS 15

สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืมหรือค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับผลตอบแทน มูลค่ายุติธรรมจะแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของเงินลงทุน

## 6 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงทางการเงินและผลกระทบที่อาจมีต่อผลการดำเนินงานในอนาคตของกลุ่มกิจการ มีดังนี้

### 6.1 ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นไปยังความผันผวนของตลาดการเงินและบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

กลุ่มกิจการมีส่วนงานบริหารการเงินในการจัดการความเสี่ยง โดยนโยบายของกลุ่มกิจการรวมถึงนโยบายความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากราคา ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้ หลักการในการป้องกันความเสี่ยงจะเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมส่วนงานบริหารการเงินในทุกกิจการของกลุ่มกิจการ

#### 6.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด

##### ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินซึ่งเป็นสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 กลุ่มกิจการไม่ได้ทำสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

##### ความเสี่ยง

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งสรุปเป็นสกุลเงินบาท ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	เยน	เยน
	พันบาท	พันบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	129	145
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	167,662

บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน สามารถสรุปได้ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่รับรู้ในกำไร (ขาดทุน) อื่น	(79,455)	(51,115)	5,967	14,396

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ดังที่แสดงในตารางข้างต้น กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงหลักจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาท และเงินเยน ความอ่อนไหวในกำไรหรือขาดทุนต่อการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่มาจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินในสกุลเงินเยน

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ผลกระทบต่อกำไรสุทธิ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท
อัตราแลกเปลี่ยน บาทต่อเยน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 5*	(5)	(6,701)
อัตราแลกเปลี่ยน บาทต่อเยน - ลดลงร้อยละ 5*	5	6,701

\* โดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่

ข) ความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมและความเสี่ยงในกระแสเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจการเกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร ซึ่งยังผลให้กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงในกระแสเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 กลุ่มกิจการไม่ได้ทำสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยผันแปร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เงินกู้ยืมของกลุ่มกิจการที่อัตราดอกเบี้ยผันแปรนั้นส่วนใหญ่อยู่ในสกุลเงินบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566: สกุลเงินบาทและเงินเยน)

เงินกู้ยืมได้แสดงด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ทั้งนี้ ตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา เงินกู้จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ (ตั้งตาราง) จึงส่งผลให้กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ของเงินกู้ยืม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2566	
	พันบาท	ร้อยละ ของเงินกู้	พันบาท	ร้อยละ ของเงินกู้
เงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร	91,935	82	172,553	81

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2566	
	พันบาท	ร้อยละ ของเงินกู้	พันบาท	ร้อยละ ของเงินกู้
เงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร	83,164	85	167,662	83

ร้อยละของเงินกู้ยืมข้างต้นแสดงถึงสัดส่วนของเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปรต่อจำนวนเงินกู้ยืมทั้งหมด และการวิเคราะห์เงินกู้ยืมตามวันครบกำหนดได้แสดงรวมไว้ในหมายเหตุข้อ 6.1.3 (ข)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

รายการกำไรหรือขาดทุนมีความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในรายได้ดอกเบี้ยจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืม ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ผลกระทบต่อกำไรสุทธิ		ผลกระทบต่อกำไรสุทธิ	
	พ.ศ. 2567 พันบาท	พ.ศ. 2566 พันบาท	พ.ศ. 2567 พันบาท	พ.ศ. 2566 พันบาท
อัตราดอกเบี้ย - เพิ่มขึ้นร้อยละ 3*	(47)	(269)	(25)	(261)
อัตราดอกเบี้ย - ลดลงร้อยละ 3*	47	269	25	261

\* โดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่

ค) ความเสี่ยงด้านราคา

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาอาหารสัตว์น้ำ เนื่องจากราคาขายของอาหารสัตว์น้ำคำนวณจากต้นทุนการผลิตที่อ้างอิงกับปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานของตลาด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงราคาขายของอาหารที่ถูกควบคุมโดยสมาคมกุ้งไทย อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงด้านราคาที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และกลุ่มกิจการไม่ได้นำเครื่องมือทางการเงินมาใช้ในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาดังกล่าว

6.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกค้าและลูกหนี้ค้างชำระ เงินให้กู้ยืม รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงกระแสเงินสดตามสัญญาจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)

ก) การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสี่ยง สำหรับเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน กลุ่มกิจการจะเลือกทำรายการกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นอิสระในระดับลงทุน (Investment grade credit rating) เป็นอย่างน้อย

สำหรับการทำธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มกิจการจะยึดการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นอิสระ ในกรณีที่ไม่มี การจัดอันดับไว้ กลุ่มกิจการจะประเมินความเสี่ยงจากคุณภาพเครดิตของลูกค้า โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน ประสิทธิภาพที่ผ่านมา และปัจจัยอื่น ๆ และกำหนดการให้วงเงินสินเชื่อจากผลการประเมินดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้องจะทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านวงเงินสินเชื่อ ที่ให้แก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์ทางการเงินที่ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนี้

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น

แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI ซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้ TFRS 9 แต่กลุ่มกิจการพิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่ไม่มีความสำคัญ

ทั้งนี้ การด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 11 และการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 14 ข้อ 32 (ง) และข้อ 32 (จ) ตามลำดับ



*เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น*

บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยกลุ่มกิจการมีการประเมินผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าสำหรับลูกหนี้ที่ไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสำคัญ และประเมินผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสำคัญ

**6.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง**

การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือ การมีเงินสด หลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด และการมีแหล่งเงินทุนที่สามารถเบิกใช้ได้จากวงเงินด้านสินเชื่อที่เพียงพอต่อการชำระภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี กลุ่มกิจการและบริษัทมีเงินสดและเงินฝากธนาคารที่สามารถเบิกใช้ได้ทันทีจำนวน 5.03 ล้านบาท และ 3.90 ล้านบาท ตามลำดับ (พ.ศ. 2566 : จำนวน 13.12 ล้านบาท และ 11.88 ล้านบาท ตามลำดับ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มกิจการ

ผู้บริหารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจาก ก) เงินสำรองหมุนเวียน (จากวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด นอกเหนือจากนี้ กลุ่มกิจการยังได้ทำการประมาณการกระแสเงินสดในสกุลเงินหลักต่างๆ พิจารณาสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและอัตราส่วนสภาพคล่องตามข้อกำหนดต่าง ๆ และคงไว้ซึ่งแผนการจัดหาเงิน

**ก) การจัดการด้านการจัดหาเงิน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการมีวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 22

บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ข) วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงหนี้สินทางการเงินที่จัดประเภทตามระยะเวลาการครบกำหนดตามสัญญาของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่สัญญาอนุพันธ์

จำนวนเงินในตารางแสดงด้วยจำนวนเงินตามสัญญาที่ไม่ได้มีการคิดลด ทั้งนี้ ยอดคงเหลือที่ครบกำหนดภายในระยะเวลา 12 เดือนจะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีเนื่องจากการคิดลดไม่มีนัยสำคัญ

วันครบกำหนดตามสัญญา ของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	งบการเงินรวม					มูลค่าตาม บัญชี
	เมื่อเรียก	ภายใน 1 ปี		มากกว่า	รวม	
	ชำระ	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี		
พันธบัตร	พันธบัตร	พันธบัตร	พันธบัตร	พันธบัตร	พันธบัตร	
เงินเบิกเกินบัญชี และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง	-	9,415	-	-	9,415	8,771
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง	-	15,337	-	-	15,337	15,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง	245	-	-	-	245	216
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	76,681	-	-	76,681	76,681
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง	-	94,978	3,107	655	98,740	87,787
หุ้นกู้และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง	-	-	322	-	322	322
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	1,885	2,685	645	5,215	5,215
<b>รวมหนี้สินทางการเงินที่มีชื่ออนุพันธ์</b>	<b>245</b>	<b>198,296</b>	<b>6,114</b>	<b>1,300</b>	<b>205,955</b>	<b>193,992</b>

วันครบกำหนดตามสัญญา ของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	งบการเงินรวม					มูลค่าตาม บัญชี
	เมื่อเรียก	ภายใน 1 ปี		มากกว่า	รวม	
	ชำระ	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี		
พันธบัตร	พันธบัตร	พันธบัตร	พันธบัตร	พันธบัตร	พันธบัตร	
เงินเบิกเกินบัญชี และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง	-	5,263	-	-	5,263	4,891
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง	284	-	-	-	284	276
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	130,165	-	-	130,165	130,165
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง	-	173,965	3,155	1,942	179,062	173,696
หุ้นกู้และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง	-	34,848	-	-	34,848	34,195
<b>รวมหนี้สินทางการเงินที่มีชื่ออนุพันธ์</b>	<b>284</b>	<b>344,241</b>	<b>3,155</b>	<b>1,942</b>	<b>349,622</b>	<b>343,223</b>

## บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

## หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

วันครบกำหนดตามสัญญา ของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	งบการเงินเฉพาะกิจการ					มูลค่าตาม บัญชี พันบาท
	เมื่อเรียก	ภายใน 1 ปี		มากกว่า	รวม	
	ชำระ พันบาท	ภายใน 1 ปี พันบาท	1 - 5 ปี พันบาท	5 ปี พันบาท		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง	-	15,337	-	-	15,337	15,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	88,290	-	-	88,290	88,290
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง	-	93,857	-	-	93,857	83,164
หุ้นกู้และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง	-	-	322	-	322	322
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	1,885	2,685	645	5,215	5,215
<b>รวมหนี้สินทางการเงินที่มีใช้หนี้</b>	<b>-</b>	<b>199,369</b>	<b>3,007</b>	<b>645</b>	<b>203,021</b>	<b>191,991</b>

วันครบกำหนดตามสัญญา ของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	งบการเงินเฉพาะกิจการ					มูลค่าตาม บัญชี พันบาท
	เมื่อเรียก	ภายใน 1 ปี		มากกว่า	รวม	
	ชำระ พันบาท	ภายใน 1 ปี พันบาท	1 - 5 ปี พันบาท	5 ปี พันบาท		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	59,164	-	-	59,164	59,164
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง	-	173,087	-	-	173,087	167,859
หุ้นกู้และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง	-	34,848	-	-	34,848	34,195
<b>รวมหนี้สินทางการเงินที่มีใช้หนี้</b>	<b>-</b>	<b>267,099</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>267,099</b>	<b>261,218</b>

**6.2 การบริหารส่วนของเงินทุน****6.2.1 การบริหารความเสี่ยง**

วัตถุประสงค์ของการบริหารส่วนของทุน คือ

- การรักษาไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และ
- การรักษาโครงสร้างเงินทุนไว้ให้อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดต้นทุนเงินทุน

การที่จะรักษาหรือปรับโครงสร้างของเงินทุนนั้น กลุ่มกิจการอาจต้องปรับจำนวนเงินปันผลจ่าย ปรับการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นออกหุ้นใหม่ หรือขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สิน

เช่นเดียวกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มกิจการพิจารณาระดับเงินทุนอย่างสม่ำเสมอจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

ในระหว่างปี พ.ศ. 2567 กลยุทธ์ของกลุ่มกิจการยังคงเดิม คือการรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้ไม่เกิน 2 เท่า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
หนี้สิน	339,870	596,057	213,070	285,629
ส่วนของเจ้าของ (รวมส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม)	456,899	538,361	493,709	553,661
<b>อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน</b>	<b>0.74 เท่า</b>	<b>1.11 เท่า</b>	<b>0.43 เท่า</b>	<b>0.52 เท่า</b>

**การคงไว้ซึ่งอัตราส่วนตามสัญญาเงินกู้**

ภายใต้เงื่อนไขของวงเงินกู้หลักของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการจะต้องคงไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินดังนี้

- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ไม่เกิน 2 เท่า และ
- อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ที่ไม่ต่ำกว่า 1.2 เท่า

กลุ่มกิจการไม่สามารถคงไว้ซึ่งอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายงาน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ เท่ากับ (1.62) เท่า (พ.ศ. 2566 : (0.59) เท่า) ซึ่งได้จัดประเภทเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการได้ยื่นขอหนังสือขออนุมัติการผิดเงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และอยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสถาบันการเงินดังกล่าว

## บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

## 7 มูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน แต่ไม่รวมถึงรายการที่ราคาตามบัญชีที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน ตัดจำหน่ายใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

	งบการเงินรวม				
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไร หรือขาดทุน พันบาท	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น พันบาท	ราคาทุน ตัดจำหน่าย พันบาท	รวมราคา ตามบัญชี พันบาท	มูลค่า ยุติธรรม พันบาท
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567</b>					
<b>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>					
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม					
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	4,536	-	4,536	4,536
<b>สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>					
เงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น					
	-	-	50,141	50,141	50,269
	-	4,536	50,141	54,677	54,805
<b>หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
	-	-	4,623	4,623	4,903
	-	-	4,623	4,623	4,903
<b>งบการเงินรวม</b>					
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไร หรือขาดทุน พันบาท	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น พันบาท	ราคาทุน ตัดจำหน่าย พันบาท	รวมราคา ตามบัญชี พันบาท	มูลค่า ยุติธรรม พันบาท
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566</b>					
<b>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>					
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม					
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	9,477	-	9,477	9,477
	-	9,477	-	9,477	9,477
<b>หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
	-	-	5,754	5,754	6,107
หุ้นกู้	-	-	33,988	33,988	34,001
	-	-	39,742	39,742	40,108

บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	รวมราคา	มูลค่า
	ผ่านกำไร หรือขาดทุน พันบาท	ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น พันบาท	ตัดจำหน่าย พันบาท	ตามบัญชี พันบาท	ยุติธรรม พันบาท
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567</b>					
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม					
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม					
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	4,536	-	4,536	4,536
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม					
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น	-	-	50,141	50,141	50,269
	-	4,536	50,141	54,677	54,805

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	รวมราคา	มูลค่า
	ผ่านกำไร หรือขาดทุน พันบาท	ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น พันบาท	ตัดจำหน่าย พันบาท	ตามบัญชี พันบาท	ยุติธรรม พันบาท
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566</b>					
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม					
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม					
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	9,477	-	9,477	9,477
	-	9,477	-	9,477	9,477
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม					
หุ้นกู้	-	-	33,988	33,988	34,001
	-	-	33,988	33,988	34,001

บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินต่อไปนี้วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย โดยมีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>		<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>	
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ		- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	
- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน		- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ		- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น			
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>		<b>หนี้สินทางการเงิน</b>	
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและอื่นๆ		- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและอื่นๆ	
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (อัตราดอกเบี้ยลอยตัว)		- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (อัตราดอกเบี้ยลอยตัว)	
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	

ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าหรือเปิดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรมตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงกรณีที่มูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี

	งบการเงินรวม										
	ข้อมูลระดับที่ 1		ข้อมูลระดับที่ 2		ข้อมูลระดับที่ 3		รวมมูลค่ายุติธรรม		มูลค่าตามบัญชี		
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	
<b>สินทรัพย์</b>											
<b>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>											
- ตราสารทุน	-	5,496	-	-	4,536	3,969	4,536	9,465	4,536	9,465	
- ตราสารหนี้	-	-	-	12	-	-	-	12	-	12	
<b>สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>											
- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น	-	-	50,269	-	-	-	50,269	-	50,141	-	
<b>รวมสินทรัพย์</b>	-	5,496	50,269	12	4,536	3,969	54,805	9,477	54,677	9,477	
<b>หนี้สิน</b>											
<b>หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>											
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	4,903	6,107	-	-	4,903	6,107	4,623	5,754	
หุ้นกู้	-	-	-	34,001	-	-	-	34,001	-	33,988	
<b>รวมหนี้สิน</b>	-	-	4,903	40,108	-	-	4,903	40,108	4,623	39,742	

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ข้อมูลระดับที่ 1		ข้อมูลระดับที่ 2		ข้อมูลระดับที่ 3		รวมมูลค่ายุติธรรม		มูลค่าตามบัญชี	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>สินทรัพย์</b>										
<b>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัด</b>										
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม										
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น										
- ตราสารทุน	-	5,496	-	-	4,536	3,969	4,536	9,465	4,536	9,465
- ตราสารหนี้	-	-	-	12	-	-	-	12	-	12
<b>สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัด</b>										
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม										
- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น	-	-	50,269	-	-	-	50,269	-	50,141	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>-</b>	<b>5,496</b>	<b>50,269</b>	<b>12</b>	<b>4,536</b>	<b>3,969</b>	<b>54,805</b>	<b>9,477</b>	<b>54,677</b>	<b>9,477</b>
<b>หนี้สิน</b>										
<b>หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้</b>										
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม										
หุ้นกู้	-	-	-	34,001	-	-	-	34,001	-	33,988
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34,001</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34,001</b>	<b>-</b>	<b>33,988</b>

มูลค่ายุติธรรมแบ่งออกเป็นลำดับชั้นตามข้อมูลที่ใช้ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อปัจจุบัน/ราคาปิด ที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้อย่างมีนัยสำคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
- ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด

ในระหว่างปี พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 6,622,222 หุ้น มูลค่าตามบัญชี 0.84 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 5.56 ล้านบาท และจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดที่ถืออยู่ในกองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลต้า อินคัม พลัส จำนวน 1,097 หน่วย มูลค่าตามบัญชี 11.29 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่ารวม 0.01 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับเงินจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน

**เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2**

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ คำนวณจากกระแสเงินสดตามสัญญา คิดลดด้วยอัตราอ้างอิงจากราคาตลาดของตราสารหนี้ที่มีราคาที่สามารถสังเกตได้ของคู่สัญญา

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในตลาด ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้



บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3

เงินลงทุนในตราสารทุน

การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลระดับ 3 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 มีดังนี้

	งบการเงินรวม/ งบการเงิน เฉพาะกิจการ พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567	3,969
กำไรที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	567
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	4,536

ขั้นตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม

ตราสารทุนพิจารณามูลค่าโดยวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) ซึ่งเป็นการประเมินมูลค่าจากการปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของกิจการด้วยรายการที่มีผลกระทบทำให้มูลค่าตามบัญชีสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง

#### 8 ประเมินการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้วิจารณญาณ

การประเมินการข้อสมมติฐานและการใช้วิจารณญาณ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

ในระหว่างปี พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการมีการประเมินการทางบัญชีที่สำคัญและใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประเมินการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประเมินการทางบัญชีที่สำคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างป็นสาระสำคัญที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า ได้แก่

#### ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้และอัตรา การขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด กลุ่มกิจการใช้วิจารณญาณในการประเมินข้อสมมติฐานเหล่านี้ และพิจารณาเลือกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ การคำนวณการด้อยค่าบนพื้นฐานของข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที่เกิดขึ้น รวมทั้งการ คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

**ข) ประมาณการการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุนในบริษัทย่อย และเงินลงทุนในบริษัทร่วม**

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุนในบริษัทย่อย และเงินลงทุนในบริษัทร่วม เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งคำนวณด้วยจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายกับมูลค่าจากการใช้ มูลค่าจากการใช้คำนวณจากการประมาณการผลการดำเนินงานในอนาคต ประมาณการกระแสเงินสด รวมถึงการใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคิดลดกระแสเงินสด ทั้งนี้กลุ่มกิจการใช้ผู้ประเมินอิสระในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

**ค) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน**

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากสำหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มกิจการ โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในรอบระยะเวลาก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้ และกลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

**ง) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน**

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า กลุ่มกิจการใช้วิธีการในการเลือกวิธีการและตั้งข้อสมมติฐานซึ่งส่วนใหญ่อ้างอิงจากสถานะของตลาดที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานรายละเอียดของข้อสมมติฐานหลักที่ใช้รวมอยู่ในหมายเหตุข้อ 7

**จ) ภาวะผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ**

มูลค่าปัจจุบันของภาวะผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานหลายข้อ ข้อสมมติฐานที่ใช้และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ของข้อสมมติฐานได้เปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุข้อ 25

**ฉ) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี**

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวบางรายการซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยการประมาณการของผู้บริหาร ซึ่งมีข้อสมมติฐานจากการคาดการณ์ผลกำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต และปรับปรุงด้วยปัจจัยความผันผวนภายนอกอื่นที่คาดว่าจะกระทบต่อประมาณการผลกำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

---

## 9 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน คือประธานกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มกิจการ เพื่อการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้พิจารณาจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

- 1) ส่วนงานธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ
- 2) ส่วนงานธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง
- 3) ส่วนงานธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งในปี พ.ศ. 2567 ไม่มีการดำเนินการ

ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานใช้กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงานในการพิจารณาผลการดำเนินงาน

ต้นทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

### ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มกิจการเป็นรายได้จากการขายภายในประเทศไทยทั้งหมด

### ลูกค้ารายใหญ่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการและบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งจากกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นจำนวนรวม 505 ล้านบาท จากยอดรายได้รวมของกลุ่มกิจการ (พ.ศ. 2566 : จำนวน 513 ล้านบาท)

บริษัท พีพี ไพร้ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มกิจการ แสดงดังนี้

	หน่วย : พันบาท									
	ส่วนงานในประเทศ				ส่วนงานต่างประเทศ					
	ผลิตและจำหน่าย อาหารสัตว์น้ำ		ผลิตและจำหน่าย อาหารสัตว์เลี้ยง		ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า		รายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก	287,150	1,489,812	1,141,790	924,747	-	-	(703,544)	(1,110,180)	725,396	1,304,379
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานตามส่วนงาน	(10,281)	34,976	37,455	30,418	-	(5,302)	(10,370)	(11,119)	16,804	48,973
รายได้อื่น									26,163	19,489
ค่าใช้จ่ายในการขายและต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร									(143,362)	(210,700)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น									(3,060)	(14,971)
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์									47,450	1,166
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์									(78,611)	-
กำไร (ขาดทุน) อื่น - สุทธิ									(77,624)	(55,458)
ต้นทุนทางการเงิน									(6,666)	(12,903)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้									(5,681)	(27,089)
ขาดทุนสำหรับปี									(224,587)	(251,493)
<b>จังหวัดเวลาการรับรู้รายได้</b>										
เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น (point in time)	287,150	1,489,812	1,141,790	924,747	-	-	(703,544)	(1,110,180)	725,396	1,304,379
รวมรายได้	287,150	1,489,812	1,141,790	924,747	-	-	(703,544)	(1,110,180)	725,396	1,304,379

บริษัท พีพี ไพร้ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

การจำแนกรายได้ที่รับรู้ตามสัญญาที่ทำกับลูกค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังนี้

	หน่วย : พันบาท					
	ส่วนงานในประเทศ				งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ		ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง			
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก	149,395	791,480	576,001	415,927	725,396	1,207,407
จังหวะเวลาการรับรู้รายได้						
เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น (point in time)	149,395	791,480	576,001	415,927	725,396	1,207,407
รวมรายได้	149,395	791,480	576,001	415,927	725,396	1,207,407

บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567 พันบาท	พ.ศ. 2566 พันบาท	พ.ศ. 2567 พันบาท	พ.ศ. 2566 พันบาท
เงินสดในมือ	94	82	49	44
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	4,938	13,046	3,852	11,833
<b>รวม</b>	<b>5,032</b>	<b>13,128</b>	<b>3,901</b>	<b>11,877</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ร้อยละ 0.35 ต่อปี (พ.ศ. 2566 : ร้อยละ 0.46 ต่อปี)

11 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567 พันบาท	พ.ศ. 2566 พันบาท	พ.ศ. 2567 พันบาท	พ.ศ. 2566 พันบาท
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น	84,075	228,769	80,295	189,416
<u>หัก</u> ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(74,415)	(89,260)	(71,548)	(86,037)
<b>รวม ลูกหนี้การค้า - สุทธิ</b>	<b>9,660</b>	<b>139,509</b>	<b>8,747</b>	<b>103,379</b>
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น	42,478	73,516	1,602	2,361
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,316	2,035	5,634	5,571
<u>หัก</u> ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(32,448)	(36,812)	(5,634)	(5,974)
<b>รวม ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ</b>	<b>11,346</b>	<b>38,739</b>	<b>1,602</b>	<b>1,958</b>
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการอื่น	501	795	-	320
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,675	5,255	88,994	88,994
<u>หัก</u> ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(5,134)	(5,699)	(88,994)	(88,994)
<b>รวม ดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ</b>	<b>42</b>	<b>351</b>	<b>-</b>	<b>320</b>
<b>รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ</b>	<b>21,048</b>	<b>178,599</b>	<b>10,349</b>	<b>105,657</b>

บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้การค้า

เนื่องจากลักษณะของลูกหนี้การค้าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน มูลค่ายุติธรรมจึงใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี

การตัดย่ำค่าของลูกหนี้การค้า ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และดอกเบียค้างรับ

ค่าเผื่อผลขาดทุนของลูกหนี้การค้า ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และดอกเบียค้างรับ มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม					
	ยังไม่ถึง	ไม่เกิน			เกินกว่า	
	กำหนดชำระ	3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 12 เดือน	12 เดือน	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>กิจการอื่น</b>						
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น						
- ลูกหนี้การค้า	9,203	3,611	1,870	1,666	67,725	84,075
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและดอกเบียค้างรับ	2,822	203	50	-	39,904	42,979
ค่าเผื่อผลขาดทุน						
- ลูกหนี้การค้า	(2,997)	(429)	(1,598)	(1,666)	(67,725)	(74,415)
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและดอกเบียค้างรับ	-	-	-	-	(32,818)	(32,818)
<b>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>						
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น						
- ลูกหนี้การค้า	-	-	-	-	-	-
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและดอกเบียค้างรับ	-	-	-	-	5,991	5,991
ค่าเผื่อผลขาดทุน						
- ลูกหนี้การค้า	-	-	-	-	-	-
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและดอกเบียค้างรับ	-	-	-	-	(4,764)	(4,764)
<b>งบการเงินรวม</b>						
	ยังไม่ถึง	ไม่เกิน			เกินกว่า	
	กำหนดชำระ	3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 12 เดือน	12 เดือน	รวม
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>กิจการอื่น</b>						
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น						
- ลูกหนี้การค้า	84,693	59,143	7,072	11,633	66,228	228,769
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและดอกเบียค้างรับ	3,992	489	218	258	69,354	74,311
ค่าเผื่อผลขาดทุน						
- ลูกหนี้การค้า	(1,382)	(4,852)	(5,964)	(11,633)	(65,429)	(89,260)
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและดอกเบียค้างรับ	(8)	(276)	(19)	(258)	(36,667)	(37,228)

บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

		งบการเงินรวม					
		ยังไม่ถึง	ไม่เกิน			เกินกว่า	
		กำหนดชำระ	3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 12 เดือน	12 เดือน	รวม
		พันธบัตร	พันธบัตร	พันธบัตร	พันธบัตร	พันธบัตร	พันธบัตร
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566</b>							
<b>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>							
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น							
- ลูกหนี้การค้า	-	-	-	-	-	-	-
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-	25	7,265	7,290	
ค่าเผื่อผลขาดทุน							
- ลูกหนี้การค้า	-	-	-	-	-	-	-
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-	-	(5,283)	(5,283)	
		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		ยังไม่ถึง	ไม่เกิน			เกินกว่า	
		กำหนดชำระ	3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 12 เดือน	12 เดือน	รวม
		พันธบัตร	พันธบัตร	พันธบัตร	พันธบัตร	พันธบัตร	พันธบัตร
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567</b>							
<b>กิจการอื่น</b>							
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น							
- ลูกหนี้การค้า	5,423	3,611	1,870	1,666	67,725	80,295	
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและดอกเบี้ยค้างรับ	1,327	201	-	-	74	1,602	
ค่าเผื่อผลขาดทุน							
- ลูกหนี้การค้า	(130)	(429)	(1,598)	(1,666)	(67,725)	(71,548)	
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-	-	-	-	
<b>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>							
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น							
- ลูกหนี้การค้า	-	-	-	-	-	-	-
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและดอกเบี้ยค้างรับ	-	133	204	79	94,212	94,628	
ค่าเผื่อผลขาดทุน							
- ลูกหนี้การค้า	-	-	-	-	-	-	-
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและดอกเบี้ยค้างรับ	-	(133)	(204)	(79)	(94,212)	(94,628)	



บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ยังไม่ถึง	ไม่เกิน			เกินกว่า	รวม
	กำหนดชำระ	3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 12 เดือน	12 เดือน	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>กิจการอื่น</b>						
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น						
- ลูกหนี้การค้า	74,905	33,599	7,072	11,633	62,207	189,416
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและดอกเบี๋ยค้างรับ	1,965	133	187	396	-	2,681
ค่าเผื่อผลขาดทุน						
- ลูกหนี้การค้า	(1,382)	(4,852)	(5,964)	(11,633)	(62,206)	(86,037)
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและดอกเบี๋ยค้างรับ	(8)	-	-	(395)	-	(403)
<b>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>						
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น						
- ลูกหนี้การค้า	-	-	-	-	-	-
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและดอกเบี๋ยค้างรับ	-	790	574	1,456	91,745	94,565
ค่าเผื่อผลขาดทุน						
- ลูกหนี้การค้า	-	-	-	-	-	-
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและดอกเบี๋ยค้างรับ	-	(790)	(574)	(1,456)	(91,745)	(94,565)

รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับลูกหนี้การค้า ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และดอกเบี๋ยค้างรับ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม	131,771	119,958	181,005	172,771
(กลับรายการ) รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในกำไรหรือขาดทุน				
ในระหว่างปี	(19,774)	11,813	(14,829)	8,234
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	111,997	131,771	166,176	181,005

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

12 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
วัตถุดิบ	10,995	53,139	-	-
งานระหว่างทำ	2,807	346	-	-
สินค้าสำเร็จรูป	4,686	16,478	3,718	10,078
อะไหล่เครื่องจักร	23,447	25,814	-	-
วัสดุสิ้นเปลือง	9,914	11,251	-	-
	51,849	107,028	3,718	10,078
<b>หัก</b> ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือสำหรับ				
สินค้าเก่าและเสื่อมสภาพ				
- วัตถุดิบ	(1,816)	(170)	-	-
- งานระหว่างทำ	(43)	(346)	-	-
- สินค้าสำเร็จรูป	-	(1,703)	-	-
- อะไหล่เครื่องจักร	(15,250)	(12,891)	-	-
- วัสดุสิ้นเปลือง	(1,701)	(859)	-	-
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับต่ำกว่าราคาทุน				
- สินค้าสำเร็จรูป	(58)	-	-	-
	(18,868)	(15,969)	-	-
	32,981	91,059	3,718	10,078

ต้นทุนสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขายในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ต้นทุนขาย	640,774	1,146,010	705,720	1,112,409
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	2,889	8,854	-	-

บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

13 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันส่วนของหมุนเวียนเป็นเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ จำนวน 0.13 ล้านบาท โดยบริษัทได้วางไว้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 : จำนวน 1.23 ล้านบาท บริษัทได้วางไว้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้) (หมายเหตุข้อ 22) ส่วนเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเป็นเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาเกิน 12 เดือน จำนวน 7.42 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 : จำนวน 7.42 ล้านบาท) กลุ่มกิจการได้นำไปใช้เป็นหลักประกันต่อหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า (หมายเหตุข้อ 34)

14 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท
ส่วนของหมุนเวียน		
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	9,619	-
ส่วนของไม่หมุนเวียน		
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น	40,522	-
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น	50,141	-

การเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พันบาท
ยอดยกมา	-
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้	52,254
รับคืนเงินให้กู้ยืม	(5,100)
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา	(896)
ปรับปรุงเงินให้กู้ยืมตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	4,328
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(445)
ยอดยกไป	50,141

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 บริษัทได้ทำสัญญาประนีประนอมหนี้กับลูกหนี้การค้ากิจการอื่นแห่งหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิจำนวน 16.19 ล้านบาท โดยมูลค่าตามบัญชีภายหลังการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวมีจำนวน 41.88 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทรับรู้ผลต่างของมูลค่าดังกล่าว จำนวน 25.69 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาประนีประนอมหนี้ฉบับแรกที่จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 กับลูกหนี้การค้ารายดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ จำนวน 4.79 ล้านบาท โดยมูลค่าตามบัญชีภายหลังการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวมีจำนวน 10.37 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทรับรู้ผลต่างของมูลค่าดังกล่าว จำนวน 5.58 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

15 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (15.1)	549,385	549,385
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (15.2)	-	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	549,385	549,385

บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

15.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้

บริษัท	ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	ลักษณะธุรกิจ	งบการเงินเฉพาะกิจการ									
			ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนการถือหุ้น		วิธีราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน - สุทธิ	
			พ.ศ. 2567 พันบาท	พ.ศ. 2566 พันบาท	พ.ศ. 2567 ร้อยละ	พ.ศ. 2566 ร้อยละ	พ.ศ. 2567 พันบาท	พ.ศ. 2566 พันบาท	พ.ศ. 2567 พันบาท	พ.ศ. 2566 พันบาท	พ.ศ. 2567 พันบาท	พ.ศ. 2566 พันบาท
<b>บริษัทย่อยทางตรง</b>												
บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จำกัด	ไทย	จำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เลี้ยง	3,000	3,000	100	100	3,000	3,000	(3,000)	(3,000)	-	-
บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด	ไทย	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	1,100,000	1,100,000	100	100	1,100,000	1,100,000	(1,100,000)	(1,100,000)	-	-
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เลี้ยง	789,385	789,385	100	100	549,385	549,385	-	-	549,385	549,385
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท - สุทธิ							1,652,385	1,652,385	(1,103,000)	(1,103,000)	549,385	549,385
<b>บริษัทย่อยทางอ้อม</b>												
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด												
Fluxe Investments Limited	สาธารณรัฐมอริเชียส	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	10*	10*	100	100	-	-	-	-	-	-
Origin Power Investment Co., Ltd.	สาธารณรัฐมอริเชียส	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	0.1*	0.1*	100	100	-	-	-	-	-	-
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Fluxe Investments Limited												
Fluxe Holdings Limited	ฮ่องกง	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	10*	10*	100	100	-	-	-	-	-	-
Geothermal Power A Co., Ltd.	ฮ่องกง	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	10*	10*	100	100	-	-	-	-	-	-
Geothermal Power B Co., Ltd.	ฮ่องกง	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	10*	10*	100	100	-	-	-	-	-	-

บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

บริษัท	ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	ลักษณะธุรกิจ	งบการเงินเฉพาะกิจการ									
			ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนการถือหุ้น		วิธีราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน - สุทธิ	
			พ.ศ. 2567 พันบาท	พ.ศ. 2566 พันบาท	พ.ศ. 2567 ร้อยละ	พ.ศ. 2566 ร้อยละ	พ.ศ. 2567 พันบาท	พ.ศ. 2566 พันบาท	พ.ศ. 2567 พันบาท	พ.ศ. 2566 พันบาท	พ.ศ. 2567 พันบาท	พ.ศ. 2566 พันบาท
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Tluxe Holdings Limited												
Sumo Power Co., Ltd.	ญี่ปุ่น	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ	1,000**	1,000**	100	100	-	-	-	-	-	-
Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No. 1 Liaison Company	ญี่ปุ่น	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ	10**	10**	100	100	-	-	-	-	-	-
P Green Energy Co., Ltd.	ญี่ปุ่น	ให้คำปรึกษา จัดการวางแผนเกี่ยวกับธุรกิจ	1,000**	1,000**	100	100	-	-	-	-	-	-
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Geothermal Power A Co., Ltd.												
Fino Binary Power Plant LLC.	ญี่ปุ่น	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ	10**	10**	100	100	-	-	-	-	-	-
NIS Binary Power Plant LLC.	ญี่ปุ่น	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ	10**	10**	100	100	-	-	-	-	-	-
Lena Power Station No. 1 LLC.	ญี่ปุ่น	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ	5,000**	5,000**	100	100	-	-	-	-	-	-
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Geothermal Power B Co., Ltd.												
PPSN Co., Ltd.	ญี่ปุ่น	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ	12,000**	12,000**	100	100	-	-	-	-	-	-
SNS Power Co., Ltd.	ญี่ปุ่น	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ	500**	500**	100	100	-	-	-	-	-	-
Dual Energy Binary - Power Plant No. 1 LLC.	ญี่ปุ่น	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ	100**	100**	100	100	-	-	-	-	-	-
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Sumo Power Co., Ltd.												
Otomeyama Energy Co., Ltd.	ญี่ปุ่น	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ	500**	500**	100	100	-	-	-	-	-	-
S - Power Co., Ltd.	ญี่ปุ่น	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ	500**	500**	100	100	-	-	-	-	-	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ							1,652,385	1,652,385	(1,103,000)	(1,103,000)	549,385	549,385

\* หน่วย : พันเหรียญสหรัฐ

\*\* หน่วย : พันเยน

## บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

### การพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการแห่งหนึ่งมีข้อบ่งชี้ที่อาจเกิดการด้อยค่าขึ้น โดยบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เลี้ยงนั้น ไม่สามารถดำเนินกิจการให้เป็นไปตามประมาณการที่ฝ่ายบริหารได้คาดการณ์ไว้ รวมถึงมีผลขาดทุนสุทธิอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อมูลค่าที่จะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งผู้บริหารพิจารณาว่าสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายสินทรัพย์ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวอ้างอิงโดยวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) ซึ่งเป็นการประเมินมูลค่าจากการปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของกิจการด้วยรายการที่มีผลกระทบทำให้มูลค่าตามบัญชีสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง มูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ 3 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม ซึ่งการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี จึงไม่ต้องรับรู้ประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ

### 15.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม มีดังต่อไปนี้

บริษัท	ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			วิธีส่วนได้เสีย		วิธีราคาทุน		วิธีราคาทุน	
			พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
ร้อยละ	ร้อยละ	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท			
บริษัทร่วมทางอ้อม								
M-Luxe Energy Co., Ltd.	ญี่ปุ่น	ประกอบกิจการร่วมทุนพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างโรงงานพลังงานความร้อนใต้พิภพ	25	25	-	-	-	-
รวม					-	-	-	-

บริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวจนมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับศูนย์ และบริษัทได้หยุดรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเนื่องจากบริษัทไม่ได้มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือการค้ำประกันหน้าที่ต้องจ่ายชำระของบริษัทร่วมดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ส่วนแบ่งขาดทุนระหว่างรอบระยะเวลาและขาดทุนสะสมของบริษัทร่วมที่ไม่ได้รับรู้ในงบการเงินมีจำนวน 0.57 ล้านบาท และ 22.29 ล้านบาท ตามลำดับ (พ.ศ. 2566: จำนวน 2.40 ล้านบาท และ 23.35 ล้านบาท ตามลำดับ)

## บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

## หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

## 16 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

	งบการเงินรวม			
	สินทรัพย์ สิทธิการใช้ - อาคาร พื้นที่	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน พื้นที่	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร พื้นที่	รวม
ยอดยกมาวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	46,543	171,169	21,558	239,270
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการปรับมูลค่าสุทธิ	(2,275)	-	(1,406)	(3,681)
ยอดคงเหลือวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	44,268	171,169	20,152	235,589
ยอดยกมาวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567	44,268	171,169	20,152	235,589
โอนมาจากสินทรัพย์การใช้	24,201	-	-	24,201
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการปรับมูลค่าสุทธิ	-	6,263	(489)	5,774
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(68,469)	-	-	(68,469)
ยอดคงเหลือวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	-	177,432	19,663	197,095

  

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สินทรัพย์ สิทธิการใช้ - อาคาร พื้นที่	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน พื้นที่	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร พื้นที่	รวม
ยอดยกมาวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	46,543	49,274	15,784	111,601
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการปรับมูลค่าสุทธิ	(2,275)	-	(1,342)	(3,617)
ยอดคงเหลือวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	44,268	49,274	14,442	107,984
ยอดยกมาวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567	44,268	49,274	14,442	107,984
โอนมาจากสินทรัพย์การใช้	24,201	-	-	24,201
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการปรับมูลค่าสุทธิ	-	1,386	(362)	1,024
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(68,469)	-	-	(68,469)
ยอดคงเหลือวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	-	50,660	14,080	64,740

มูลค่าสุทธิของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยมูลค่าสุทธิของที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานอ้างอิงจากวิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด (Market approach) สำหรับราคาเสนอขายของที่ดินที่เปรียบเทียบกับได้ในบริเวณใกล้เคียงกันมาปรับปรุงด้วยความแตกต่างของคุณสมบัติที่สำคัญ เช่น ขนาดและสถานที่ตั้ง

มูลค่าสุทธิของที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานอ้างอิงจากวิธีต้นทุนทดแทน (Cost approach) สำหรับค่าก่อสร้างอาคารตามเกณฑ์ค่าก่อสร้าง และค่าเสื่อมราคาของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย



**บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)**

**หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567**

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารสำนักงานให้เช่าอ้างอิงจากวิธีรายได้ (Income approach) โดยข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเพื่อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทได้มีการจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิจำนวน 19.17 ล้านบาท เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยมีมูลค่ายุติธรรมจำนวน 24.20 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าอาคารดังกล่าวกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ผู้บริหารของบริษัทได้รับแจ้งจากเจ้าของสิทธิการเช่าพื้นที่รายใหม่ว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่บริษัทมีสิทธิการใช้อาคารอยู่นั้น ได้ทำการโอนสิทธิการเช่าพื้นที่ดังกล่าวให้กับเจ้าของสิทธิการเช่าพื้นที่รายใหม่แล้ว ซึ่งส่งผลให้ทางบริษัทไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้อาคารได้อีกต่อไป ดังนั้นผู้บริหารของบริษัทจึงได้มีการบันทึกประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของสิทธิการเช่าอาคารดังกล่าวทั้งจำนวน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทได้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมจำนวน 193.66 ล้านบาท ไปวางเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันเงิน (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 : จำนวน 105.62 ล้านบาท โดยวางเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันเงิน และหุ้นกู้) (หมายเหตุข้อ 22)

จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ได้แก่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	ล้านบาท	ล้านบาท
รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดำเนินงาน	7,129	6,085
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยตรงซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสำหรับปี	3,282	3,106

จำนวนเงินขั้นต่ำของค่าเช่ารับสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	ล้านบาท	ล้านบาท
ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	3,270	4,539
ถึงกำหนดชำระภายใน 2 ปี	32	3,135
ถึงกำหนดชำระภายใน 3 ปี	-	16
	3,302	7,690

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

---

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการและบริษัทมีรายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าอาคารสำนักงานซึ่งจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	44,268

บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

	งบการเงินรวม						
	ราคาที่ดินใหม่	ราคาทุน					
	ที่ดิน พื้นที่	อาคารและ ส่วนปรับปรุงอาคาร พื้นที่	เครื่องจักรและ อุปกรณ์ พื้นที่	เครื่องตกแต่งและ อุปกรณ์สำนักงาน พื้นที่	ยานพาหนะ พื้นที่	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้าง พื้นที่	รวม พื้นที่
<b>ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566</b>							
ราคาทุนหรือราคาที่ดินใหม่	256,738	465,630	985,672	29,004	23,320	-	1,760,364
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(287,279)	(761,471)	(26,247)	(23,260)	-	(1,098,257)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	-	-	(89,867)	-	-	-	(89,867)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	256,738	178,351	134,334	2,757	60	-	572,240
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566</b>							
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	256,738	178,351	134,334	2,757	60	-	572,240
การตีราคาใหม่	5,162	-	-	-	-	-	5,162
ซื้อสินทรัพย์	-	3,469	7,612	1,106	147	19,120	31,454
จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	-	(3,797)	-	-	-	(3,797)
ค่าเสื่อมราคา	-	(19,781)	(34,349)	(1,993)	(75)	-	(56,198)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	(3,781)	-	-	-	(3,781)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	261,900	162,039	100,019	1,870	132	19,120	545,080
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566</b>							
ราคาทุนหรือราคาที่ดินใหม่	261,900	469,099	960,243	27,818	18,108	19,120	1,756,288
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(307,060)	(770,963)	(25,948)	(17,976)	-	(1,121,947)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	-	-	(89,261)	-	-	-	(89,261)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	261,900	162,039	100,019	1,870	132	19,120	545,080

บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินรวม						
	ราคาที่ตีใหม่	ราคาทุน					
	ที่ดิน พื้นที่ พื้นที่	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร พื้นที่	เครื่องจักรและ อุปกรณ์ พื้นที่	เครื่องตกแต่งและ อุปกรณ์สำนักงาน พื้นที่	ยานพาหนะ พื้นที่	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้าง พื้นที่	รวม พื้นที่
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567</b>							
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	261,900	162,039	100,019	1,870	132	19,120	545,080
การตีราคาใหม่	5,162	-	-	-	-	-	5,162
ซื้อสินทรัพย์	-	-	3,446	252	2,829	1,637	8,164
จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	(66)	(44,368)	-(1)	-(1)	-	(44,434)
ค่าเสื่อมราคา	-	(19,829)	(28,847)	(919)	(492)	-	(50,087)
โอนสินทรัพย์เข้า (ออก)	-	-	20,757	-	-	(20,757)	-
การตัดยค่า	-	(10,142)	-	-	-	-	(10,142)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	(489)	-	-	-	(489)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	267,062	132,002	50,518	1,203	2,469	-	453,254
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567</b>							
ราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่	267,062	466,127	897,194	27,912	17,688	-	1,675,983
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(323,983)	(765,308)	(26,709)	(15,219)	-	(1,131,219)
หัก ค่าเผื่อการตัดยค่าสะสม	-	(10,142)	(81,368)	-	-	-	(91,510)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	267,062	132,002	50,518	1,203	2,469	-	453,254

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 อาคารและอุปกรณ์ราคาทุนจำนวน 533.74 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : จำนวน 524.96 ล้านบาท) ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วทั้งจำนวนแต่ยังคงใช้งานอยู่

(1) ยอดเงินต่ำกว่า 1 พันบาท

บริษัท พีพี ไพร้ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ราคาทุน				
	อาคารและ	เครื่องจักรและ	เครื่องตกแต่ง		
	ส่วนปรับปรุง	อุปกรณ์	และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	รวม
อาคาร	อุปกรณ์	สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม	
พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	
<b>ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566</b>					
ราคาทุนหรือราคาตีใหม่	2,972	610	3,763	20,987	28,332
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(2,874)	(592)	(2,814)	(20,927)	(27,207)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	98	18	949	60	1,125
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566</b>					
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	98	18	949	60	1,125
ซื้อสินทรัพย์	-	-	590	147	737
จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	-(1)	-(1)	-(1)	-
ค่าเสื่อมราคา	(18)	(18)	(493)	(75)	(604)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	80	-(1)	1,046	132	1,258
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566</b>					
ราคาทุนหรือราคาตีใหม่	2,972	537	3,913	18,108	25,530
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(2,892)	(537)	(2,867)	(17,976)	(24,272)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	80	-(1)	1,046	132	1,258

(1) ยอดเงินต่ำกว่า 1 พันบาท

บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ราคาทุน				
	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร พื้นที่	เครื่องจักรและ อุปกรณ์ พื้นที่	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน พื้นที่	ยานพาหนะ พื้นที่	รวม พื้นที่
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567</b>					
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	80	-(1)	1,046	132	1,258
ซื้อสินทรัพย์	-	-	167	2,829	2,996
จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	(65)	-	-(1)	-(1)	(65)
ค่าเสื่อมราคา	(15)	-	(420)	(493)	(928)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	-	-(1)	793	2,468	3,261
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567</b>					
ราคาทุนหรือราคาที่ดีที่สุดใหม่	-	537	3,997	17,687	22,221
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(537)	(3,204)	(15,219)	(18,960)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	-	-(1)	793	2,468	3,261

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 อาคารและอุปกรณ์ราคาทุนจำนวน 17.77 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : จำนวน 14.25 ล้านบาท) ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วทั้งจำนวนแต่ยังคงใช้งานอยู่

(1) ยอดเงินต่ำกว่า 1 พันบาท

**บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)**

**หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ที่ดินของกลุ่มกิจการแสดงในราคาใหม่ที่ใหม่ตามรายงานการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระปี พ.ศ. 2567 โดยมูลค่ายุติธรรมของที่ดินมีมูลค่า 267.06 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : มูลค่า 261.90 ล้านบาท) โดยส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์สุทธิจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องจะรับรู้ไปยังงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงในรายการ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของเจ้าของ

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินอ้างอิงจากวิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรม โดยนำราคาขายของที่ดินที่เปรียบเทียบกันได้ในบริเวณใกล้เคียงกันมาปรับปรุงด้วยความแตกต่างของคุณสมบัติที่สำคัญ เช่น ขนาดและสถานที่ตั้ง มูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการและบริษัทได้นำที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาตามบัญชีสุทธิจำนวน 438.57 ล้านบาท ไปวางเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 : จำนวน 446.73 ล้านบาท ไปวางเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้) (หมายเหตุข้อ 22)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางส่วน ที่บริษัทโอนให้กับบริษัทย่อยจากการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) บางรายการยังไม่สามารถทำการโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายให้กับบริษัทย่อยได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยมีความสามารถในการส่งผลการใช้งาน และการได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวจากการใช้ในการผลิตสินค้าตามปกติของบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผู้บริหารของบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นได้ลงนามในสัญญาข้อตกลงและเงื่อนไขของการซื้อขายโรงไฟฟ้ากับ Beppu Forest Power Co., Ltd. (BF Power) โดยมีราคาขายสุทธิเป็นจำนวนเงินรวม 363.64 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 87.16 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีสุทธิจำนวน 185.11 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 44.37 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้กลุ่มกิจการรับรู้กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวจำนวน 178.53 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 42.79 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในระหว่างรอบระยะเวลา (หมายเหตุข้อ 23)

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีอัตราการใช้ประโยชน์ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไม่เต็มกำลังการผลิต ส่งผลให้การดำเนินงานที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ดังกล่าวตามประมาณการที่ได้คาดการณ์ไว้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลต่อมูลค่าที่จะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งผู้บริหารพิจารณาว่าสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ให้ผู้ประเมินอิสระทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวโดยใช้วิธีต้นทุนทดแทน ซึ่งจัดเป็นข้อมูลระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี จึงมีการรับรู้ประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินรวม จำนวน 10.14 ล้านบาท

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม แสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ต้นทุนขาย	45,896	54,095	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4,191	2,103	928	604
	50,087	56,198	928	604

บริษัท พีที โพร้ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

18 สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
	อาคาร พื้นบาท
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	21,007
การยกเลิกสัญญา	(98)
ค่าเสื่อมราคา	(1,533)
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	19,376
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567	19,376
การเพิ่มขึ้น	4,246
โอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุข้อ 16)	(19,165)
ค่าเสื่อมราคา	(1,391)
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	3,066

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่ไม่ได้รับรู้ในหนี้สินตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์สิทธิการใช้ และกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567 พื้นบาท	พ.ศ. 2566 พื้นบาท	พ.ศ. 2567 พื้นบาท	พ.ศ. 2566 พื้นบาท
ดอกเบี้ยจ่าย (รวมอยู่ในต้นทุนทางการเงิน)	1,237	-	1,237	-
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ	325	273	209	105
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	-	211	-	-
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่า	1,993	484	1,877	105

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่มีความเป็นไปได้จำนวน 4.45 ล้านบาท (โดยไม่คิดลด) ไม่ได้รวมอยู่ในหนี้สินตามสัญญาเช่า เนื่องจากไม่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลว่าสัญญาเช่าจะได้รับการขยายเวลา (หรือไม่ถูกยกเลิก) (พ.ศ. 2566 : ไม่มี)

อายุสัญญาเช่าจะได้รับการประเมินใหม่เมื่อมีการใช้สิทธิเลือก (หรือไม่ใช้สิทธิเลือก) หรือกลุ่มกิจการมีภาวะผูกพันที่จะใช้สิทธิเลือก (หรือไม่ใช้สิทธิเลือก) เหล่านั้น การประเมินความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะได้รับการปรับปรุงเฉพาะในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีนัยสำคัญซึ่งส่งผลต่อการประเมินนี้ และอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เช่าในปัจจุบัน ผลกระทบทางการเงินของการปรับปรุงอายุสัญญาเช่าเพื่อสะท้อนผลของการใช้สิทธิเลือกในการขยายและยกเลิกสัญญาเช่าคือหนี้สินตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับรู้เพิ่มขึ้น 3.97 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : ไม่มี)



บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

19 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	16,495	22,701	16,495	22,701
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(72,079)	(69,726)	(9,563)	(9,295)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	(55,584)	(47,025)	6,932	13,406

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

	งบการเงินรวม				
	ภาระผูกพัน ผลประโยชน์ พนักงาน พันบาท	ค่าเผื่อ ผลขาดทุนที่ คาดว่าจะ เกิดขึ้น พันบาท	ผลขาดทุน ทางภาษี พันบาท	การปรับมูลค่า	
				ยุติธรรม สินทรัพย์ ทางการเงิน พันบาท	รวม พันบาท
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี</b>					
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	2,728	16,756	12,216	24,595	56,295
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรือขาดทุน	(122)	1,718	(12,216)	(4,967)	(15,587)
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(18,007)	(18,007)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	2,606	18,474	-	1,621	22,701
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567	2,606	18,474	-	1,621	22,701
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรือขาดทุน	(1,390)	(3,195)	-	-	(4,585)
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(1,621)	(1,621)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	1,216	15,279	-	-	16,495

บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินรวม				
	กำไรจากการ ตีราคา สินทรัพย์ถาวร พันบาท	การปรับมูลค่า ยุติธรรมของ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน พันบาท	สิทธิในสินค้า ที่จะได้รับคืน พันบาท	สินทรัพย์ สิทธิการใช้ พันบาท	รวม พันบาท
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>					
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	(59,519)	(8,813)	-	-	(68,332)
(เพิ่ม) ลด ในกำไรหรือขาดทุน	-	(108)	(253)	-	(361)
(เพิ่ม) ลด ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(1,033)	-	-	-	(1,033)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	(60,552)	(8,921)	(253)	-	(69,726)
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567	(60,552)	(8,921)	(253)	-	(69,726)
(เพิ่ม) ลด ในกำไรหรือขาดทุน	-	417	(117)	(614)	(314)
(เพิ่ม) ลด ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(1,032)	(1,007)	-	-	(2,039)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	(61,584)	(9,511)	(370)	(614)	(72,079)
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ภาระผูกพัน ผลประโยชน์ พนักงาน พันบาท	ค่าเผื่อ ผลขาดทุนที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น พันบาท	การปรับมูลค่า ยุติธรรม สินทรัพย์ ทางการเงิน พันบาท	รวม	
				ผลขาดทุน ทางภาษี พันบาท	พันบาท
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี</b>					
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	2,728	16,756	12,216	24,595	56,295
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรือขาดทุน	(122)	1,718	(12,216)	(4,967)	(15,587)
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(18,007)	(18,007)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	2,606	18,474	-	1,621	22,701
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567	2,606	18,474	-	1,621	22,701
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรือขาดทุน	(1,390)	(3,195)	-	-	(4,585)
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(1,621)	(1,621)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	1,216	15,279	-	-	16,495

บริษัท พีที ไพร้ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	การปรับมูลค่า		สิทธิในสินค้า ที่จะได้รับคืน พันบาท	สิทธิการใช้ พันบาท	รวม พันบาท
	กำไรจากการตี	ยุติธรรมของ			
	ราคาสิทธิทรัพย์สิน ถาวร	อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน			
พันบาท	พันบาท				
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>					
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	(195)	(8,788)	-	-	(8,983)
(เพิ่ม) ลด ในกำไรหรือขาดทุน	-	(52)	(260)	-	(312)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	(195)	(8,840)	(260)	-	(9,295)
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567	(195)	(8,840)	(260)	-	(9,295)
(เพิ่ม) ลด ในกำไรหรือขาดทุน	-	1,439	(86)	(614)	739
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	(1,007)	-	-	(1,007)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	(195)	(8,408)	(346)	(614)	(9,563)

สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ไม่เกินจำนวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้สำหรับบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยจำนวน 19.06 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 67.55 ล้านบาท) ที่เกิดจากรายการขาดทุนจำนวน 95.29 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 337.73 ล้านบาท) ที่สามารถยกไปเพื่อหักลบกับกำไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนจำนวนเงิน 95.29 ล้านบาท จะหมดอายุในระหว่าง พ.ศ. 2568 ถึง พ.ศ. 2572 (พ.ศ. 2566 : 337.73 ล้านบาท จะหมดอายุในระหว่าง พ.ศ. 2567 ถึง พ.ศ. 2571) และกลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้สำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งมีผลขาดทุนจำนวน 3,200.78 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : 2,847.39 ล้านบาท) ที่สามารถยกไปเพื่อหักลบกับกำไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนจำนวนเงิน 3,200.78 ล้านบาท จะหมดอายุในระหว่าง พ.ศ. 2568 ถึง พ.ศ. 2577 (พ.ศ. 2566 : 2,847.39 ล้านบาท จะหมดอายุในระหว่าง พ.ศ. 2567 ถึง พ.ศ. 2576)

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

20 เงินจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ

เงินจ่ายล่วงหน้าประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
1. เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับสร้างโรงไฟฟ้า				
พลังงานความร้อนใต้พิภพ	22,197	24,957	-	-
2. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิน้ำพุร้อน	25,859	29,076	-	-
3. เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับโครงการเรอริไซด์	12,997	12,997	12,997	12,997
4. เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับลงทุนโครงการ				
โรงไฟฟ้าพลังงานลม	50,053	56,275	-	-
รวม	111,106	123,305	12,997	12,997
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(111,106)	(123,305)	(12,997)	(12,997)
เงินจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ	-	-	-	-

1. เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นเงินมัดจำค่าที่ดินสำหรับสร้างโรงผลิตไฟฟ้า โดย Sumo Power Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้จ่ายเงินมัดจำสำหรับที่ดินสำหรับสร้างโรงผลิตไฟฟ้าสองแห่ง เป็นจำนวนเงินรวม 103 ล้านบาท ให้กับบริษัทเอกชนสองแห่ง

ต่อมา Sumo Power Company Limited ได้ทำสัญญาโอนที่ดินหนึ่งแห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Beppu จังหวัด Oita ประเทศญี่ปุ่นกับบริษัทเอกชนแห่งที่หนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทเอกชนแห่งที่หนึ่งได้ทำการโอนที่ดินนั้นให้แก่บริษัทเอกชนแห่งที่สอง แม้ว่า บริษัทเอกชนแห่งที่หนึ่ง มีหน้าที่ต้องโอนที่ดินเหล่านี้ให้กับ Sumo Power Company Limited ซึ่งราคาโอนทรัพย์สินรวม 300 ล้านบาท ซึ่ง Sumo Power Company Limited ได้จ่ายเงินให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแล้วจำนวน 50 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 Sumo Power Company Limited ได้ดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวจากบริษัทเอกชนแห่งที่สอง และเรียกร้องค่าเสียหาย 1 ล้านบาท จากบริษัทเอกชนแห่งที่หนึ่ง

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 ทางบริษัทได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการเพื่อถอนฟ้องคดีความดังกล่าว โดย ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องของบริษัท ดังนั้นคดีความดังกล่าวถือเป็นที่สุด

2. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิน้ำพุร้อน

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิน้ำพุร้อน เป็นเงินมัดจำค่าสิทธิน้ำพุร้อนจากการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพรวมจำนวน 4 ยูนิต มูลค่า 120 ล้านบาท โดย S-Power Company Limited และ Otomeyama Energy Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเป็นผู้จ่ายเงินมัดจำในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

3. เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับโครงการริเวอร์ไซด์

เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับโครงการริเวอร์ไซด์ เป็นเงินมัดจำจำนวน 210 ล้านบาท สำหรับการร่วมทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้โครงการชื่อ อาคารริเวอร์ไซด์ หรือ Riverside Tower (“โครงการริเวอร์ไซด์”) ตั้งอยู่ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ บริษัทจะร่วมลงทุนในโครงการเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,100 ล้านบาท และบริษัทจะได้สิทธิในการจำหน่าย และได้รับผลตอบแทนทั้งหมดจากการจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยของโครงการริเวอร์ไซด์ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่รวมประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ในส่วนพักอาศัยทั้งหมดในโครงการริเวอร์ไซด์ และบริษัทจะได้รับการรับประกันผลตอบแทนการร่วมลงทุนขั้นต่ำในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีของจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัท และจะชำระเงินลงทุนส่วนที่เหลือทั้งหมดเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ตามที่จะระบุไว้ในสัญญาร่วมลงทุนฯ สำเร็จครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ หากเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ดังกล่าวไม่สำเร็จครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทมีสิทธิได้รับเงินมัดจำดังกล่าวคืนทั้งจำนวน

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ร่วมลงทุน โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ร่วมลงทุนตกลงที่จะโอนหุ้นทั้งหมดของตนให้แก่บริษัท ในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ (10 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับการชำระเงินมัดจำจำนวน 210 ล้านบาทของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายชำระเงินค่าหุ้นที่ใช้เป็นหลักประกันดังกล่าวทั้งจำนวน 10 ล้านบาทแล้ว

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้ออกหนังสือยกเลิกการลงทุนดังกล่าว และขอรับเงินมัดจำดังกล่าวคืนทั้งจำนวน ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาโครงการดังกล่าวเกิดความล่าช้าเกินกว่าที่ได้ตกลงกัน และประกอบกับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการดังกล่าวสูงขึ้น

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้รับเงินมัดจำคืนเป็นจำนวน 171 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามลำดับ คงเหลืออีกจำนวน 44 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทกำลังอยู่ระหว่างการติดตามทวงถามเงินส่วนที่เหลือคืน และจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

4. เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม

เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 7 ยูนิต มูลค่ารวมทั้งสิ้น 247 ล้านบาท ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 PPSN Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้จ่ายเงินจ่ายล่วงหน้าดังกล่าวให้กับ Aura Green Energy Co., Ltd. (ซึ่งเป็นนิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่นร่วมทุนกับ PPSN Co., Ltd.) เป็นจำนวน 232 ล้านบาท โดยโรงไฟฟ้าพลังงานลมทั้งหมด 7 ยูนิตได้เปิดดำเนินงานและมีรายได้จากการขายแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทส่งหนังสือทวงถามไปยัง Aura Green Energy Co., Ltd. ในเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ในโรงไฟฟ้าพลังงานลม แต่ทาง Aura Green Energy Co., Ltd. ได้แจ้งว่าได้ส่งมอบโรงไฟฟ้าให้แก่บริษัทย่อยแล้ว ซึ่งขัดแย้งกับข้อเท็จจริง โดย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 บริษัทได้ดำเนินคดีฟ้องร้อง Aura Green Energy Co., Ltd. ซึ่งเป็นคู่สัญญาให้ส่งมอบโรงไฟฟ้า และเงินค่าไฟฟ้าที่ได้รับก่อนหน้านั้นให้กับบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2565 Aura Green Energy Co., Ltd. ได้ยื่นข้อโต้แย้งโดยอ้างถึงบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซึ่งระบุว่า PPSN Co., Ltd. ไม่มีข้อพิพาทกับ Aura Green Energy Co., Ltd. และจะดำเนินการถอนฟ้องคดีความดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทมีความเห็นให้ยื่นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการมีผลบังคับใช้ของบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการสืบพยานหลักฐานเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ศาลได้มีการพิจารณาเอกสารหลักฐานของ PPSN Co., Ltd. เกี่ยวกับการจ่ายชำระหนี้สำหรับค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมให้แก่ Aura Green Energy Co., Ltd. ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการสืบพยานหลักฐานเกี่ยวกับการจ่ายชำระหนี้ดังกล่าว

เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 ศาลได้มีการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมดังกล่าว รวมถึงเอกสารการจ่ายชำระหนี้และเอกสารประกอบเพิ่มเติมอีกครั้งทั้งจาก PPSN Co., Ltd. และ Aura Green Energy Co., Ltd. โดยศาลได้กำหนดพิจารณาคดีครั้งถัดไปในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ศาลได้มีการร้องขอให้ PPSN Co., Ltd. และ Aura Green Energy Co., Ltd. ส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายชำระหนี้และการส่งมอบโรงไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ศาลได้มีการพิจารณาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม โดย Aura Green Energy Co., Ltd. ได้ถอนข้อโต้แย้งเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงที่อ้างถึงแล้ว ทั้งนี้ศาลมีการนัดหมายพยานเพื่อให้การในชั้นศาลเพิ่มเติมในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2567 และศาลได้กำหนดพิจารณาคดีครั้งถัดไปในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2568

21 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น	20,919	79,656	78	78
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	47,306	24,723
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น	14,790	14,936	5,643	3,890
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,768	1,406	524	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการอื่น	7,626	8,457	7,582	8,457
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	42	39	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการอื่น	15,863	12,042	11,399	8,347
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย	23,584	23,584	23,584	23,584
	84,592	140,120	96,116	69,079

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

22 เงินกู้ยืมและหุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
		พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>ส่วนของหมุนเวียน</b>					
เงินเบิกเกินบัญชี		8,771	4,891	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	ก)	15,000	-	15,000	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 32 (จ))		216	242	-	-
<b>ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี</b>					
- สถาบันการเงิน	ข)	84,188	168,643	83,164	167,662
- หุ้นกู้	ค)	-	33,988	-	33,988
เงินกู้ยืมและหุ้นกู้หมุนเวียนรวม		108,175	207,764	98,164	201,650
<b>ส่วนของไม่หมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	ข)	3,599	4,773	-	-
เงินกู้ยืมไม่หมุนเวียนรวม		3,599	4,773	-	-
รวมเงินกู้ยืมและหุ้นกู้		111,774	212,537	98,164	201,650

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการมีวงเงินเบิกเกินบัญชีตามสัญญา กับสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 3.23 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : กลุ่มกิจการและบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีตามสัญญา กับสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 7.10 ล้านบาท ตามลำดับ)

ก) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น

รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลอื่น ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ลำดับที่	สกุลเงิน ในสัญญา	อัตราดอกเบี้ย	การชำระคืนเงินต้น	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
				พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
				พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
1	บาท	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ชำระคืนในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2568	15,000	-	15,000	-

บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ข) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินบาทและเงินเยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ลำดับที่	สกุลเงิน ในสัญญา	อัตราดอกเบี้ย	การชำระคืนเงินต้น	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
				พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
				พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
1	บาท	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาคือ Prime rate หักอัตราส่วนลด (พ.ศ. 2566 : JPY TIBOR 3 เดือนบวก อัตราส่วนเพิ่มคงที่)	ชำระคืนทุกเดือน นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2569 (พ.ศ. 2566 : ชำระคืนทุกเดือน นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569)	(1) 83,164	167,662	83,164	167,662
2	เยน	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ชำระคืนทุกเดือน นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 จนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2572	1,423	1,720	-	-
3	เยน	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ชำระคืนทุกเดือน นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2575	3,200	4,034	-	-
				<u>87,787</u>	<u>173,416</u>	<u>83,164</u>	<u>167,662</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 เงินกู้ยืมประกอบด้วยสกุลเงินบาท และสกุลเงินเยน

(1) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัทได้ลงนามในการแก้ไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีการแก้ไขระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้จาก 60 งวดเป็น 96 งวด จึงมีวันครบกำหนดชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวงวดสุดท้ายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัทได้ลงนามในการแก้ไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกล่าวเพิ่มเติมโดยมีการแก้ไขระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้จาก 96 งวดเป็น 95 งวด จึงส่งผลให้วันครบกำหนดชำระคืนเงินกู้อัตราดังกล่าวงวดสุดท้ายเปลี่ยนแปลงจากเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เป็นเดือนมกราคม พ.ศ. 2569

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 บริษัทได้ลงนามในการแก้ไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งโดยมีการแก้ไขสกุลเงินในการกู้ยืมจากสกุลเงินเยนเป็นสกุลเงินบาท และมีอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาคือ Prime rate หักอัตราส่วนลด โดยภายหลังการแก้ไขสัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทมียอดเงินต้นคงเหลือตามสัญญาเป็นจำนวน 99.63 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทได้ลงนามในการแก้ไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งโดยมีการแก้ไขจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาในแต่ละงวด



**บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)**

**หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่กำหนดไว้ เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน การดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา เป็นต้น ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทไม่สามารถคงไว้ ซึ่งอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาสำหรับบางสถาบันการเงินตลอดรอบระยะเวลารายงาน ดังนั้นบริษัทจึงจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกล่าวเป็นส่วนของหมุนเวียนทั้งจำนวนรวม 83.16 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ยื่นขอหนังสือขอผ่อนผันการผิดเงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และอยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสถาบันการเงินดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เงินเบิกเกินบัญชีค้ำประกันโดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีมูลค่ายุติธรรมจำนวน 19.12 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 : จำนวน 18.74 ล้านบาท) (หมายเหตุข้อ 16) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น ค้ำประกันโดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีมูลค่ายุติธรรม จำนวน 132.35 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 : ไม่มี) (หมายเหตุข้อ 16) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินค้ำประกันโดยเงินฝากธนาคารจำนวน 0.13 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 : จำนวน 0.15 ล้านบาท) (หมายเหตุข้อ 13) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีมูลค่ายุติธรรมจำนวน 42.19 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 : จำนวน 42.62 ล้านบาท) (หมายเหตุข้อ 16) และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีราคาตามบัญชีสุทธิจำนวน 438.57 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 : จำนวน 420.72 ล้านบาท) (หมายเหตุข้อ 17)

การเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ยอดยกมา	173,416	273,534	167,662	266,789
จ่ายคืนเงินกู้ยืม	(81,715)	(86,830)	(81,158)	(86,346)
(ถ้าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(3,848)	(12,781)	(3,848)	(12,781)
การตัดจำหน่ายเงินกู้ยืม	(1,269)	-	(1,269)	-
ขาดทุนจากการแก้ไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว	1,777	-	1,777	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(574)	(507)	-	-
ยอดยกไป	87,787	173,416	83,164	167,662

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ในงบฐานะการเงิน มีดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
เงินเบิกเกินบัญชี	7.34	7.59	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3.00	3.00	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	9.00	-	9.00	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	2.92	3.03	5.85	3.08
หุ้นกู้	-	7.16	-	7.16

บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ระยะเวลาครบกำหนดของเงินกู้ยืมระยะยาว มีดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ครบกำหนดใน 1 ปี	84,188	168,643	83,164	167,662
ครบกำหนดเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	2,952	2,908	-	-
ครบกำหนดหลังจาก 5 ปี	647	1,865	-	-
	87,787	173,416	83,164	167,662

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 กลุ่มกิจการมีวงเงินตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,205 ล้านบาท โดยกลุ่มกิจการได้เบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าวเต็มวงเงินแล้ว

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจากระยะเวลาครบกำหนดที่สั้นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว มีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี ส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่มีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันของเงินกู้ยืมที่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนใกล้เคียงกับเงินกู้ยืมของกลุ่มกิจการ มีอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ระบุตามสัญญา

ค) หุ้นกู้

การเคลื่อนไหวของหุ้นกู้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท
ยอดยกมา	33,988	78,000
ได้ถอนหุ้นกู้	(33,988)	(44,012)
ยอดยกไป	-	33,988

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 บริษัทได้มีการได้ถอนหุ้นกู้รุ่น TLUXE205A (ครั้งที่ 1/2561) ก่อนครบกำหนดโดยชำระเงินต้นจำนวน 18.00 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยจำนวน 0.43 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้การได้ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวก่อนครบกำหนด เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิเรื่องการได้ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 บริษัทได้มีการได้ถอนหุ้นกู้รุ่น TLUXE205A (ครั้งที่ 1/2561) ที่ถึงกำหนดชำระคืนงวดสุดท้ายโดยชำระเงินต้นจำนวน 15.99 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยจำนวน 0.09 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมทั้งปลดหลักประกันหุ้นกู้ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้				
- อัตราคงที่	4,623	39,742	-	33,988
- อัตราลอยตัว	83,164	167,662	83,164	167,662
รวม	87,787	207,404	83,164	201,650

23 เงินมัดจำรับจากสัญญาขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

การเคลื่อนไหวของเงินมัดจำรับจากสัญญาขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ยอดยกมา	145,379	156,548	-	-
ลดลงจากการขายโรงไฟฟ้า	(95,875)	-	-	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(6,403)	(11,169)	-	-
ยอดยกไป	43,101	145,379	-	-

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษัทได้ทำข้อตกลงเบื้องต้น ในการขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) ซึ่งได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว รวมจำนวน 15 โครงการ (“โครงการโรงไฟฟ้า”) โดยมีราคาซื้อขายมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 4,800 ล้านบาท ให้แก่ Relocation House Corporation (Relocation Group) ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น (“ผู้ซื้อ”) โดยบริษัทพิจารณาจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในรูปแบบการจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้า หรือโดยการจำหน่ายทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้า โดยบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำจำนวน 200 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามข้อตกลงเบื้องต้น (Memorandum of Understanding, MOU) ระบุให้ผู้ซื้อ (Relocation Group) จ่ายเงินส่วนที่เหลืออีกจำนวน 4,600 ล้านบาท ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 Relocation Group ได้โอนสิทธิ์และภาระผูกพันตามข้อตกลงเบื้องต้นให้แก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. (BF Power) (มีกรรมกร่วมกันกับบริษัทย่อยผู้ขายทรัพย์สิน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562) และ PPSN Co., Ltd. (PPSN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และ BF Power ได้ทำสัญญาซื้อโรงไฟฟ้ามรวมจำนวน 15 โครงการ (“โครงการโรงไฟฟ้า”) (สัญญาฉบับที่ 1) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยมีข้อตกลงว่า BF Power จะจ่ายเงินมัดจำ จำนวน 400 ล้านบาท และโอนหุ้นร้อยละ 25 ของ BF Power ให้กับ PPSN ภายในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ PPSN จะโอนกรรมสิทธิ์ในโรงไฟฟ้าจำนวน 4 โรง (ส่วนหนึ่งใน 15 โรงข้างต้น) ให้แก่ BF Power ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับชำระเงิน

## บริษัท พีพี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

### หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 PPSN ได้ทำสัญญาขายทรัพย์สินโครงการโรงไฟฟ้าจำนวน 4 โรง (สัญญาฉบับที่ 2) ให้แก่ BF Power ในราคาทั้งสิ้น 800 ล้านบาท โดยจะจ่ายชำระเงินจำนวน 400 ล้านบาท ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันทำสัญญาและอีก 400 ล้านบาท ภายใน 1 ปี หลังจากวันทำสัญญา ซึ่งได้รับเงินมัดจำแล้วจำนวน 400 ล้านบาท ทั้งนี้กลุ่มกิจการได้รับเงินมัดจำรวมทั้งสิ้นจำนวน 600 ล้านบาท แสดงไว้เป็นเงินมัดจำรับ และการถ่ายโอนสินทรัพย์จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังได้ทำบันทึกข้อตกลงที่ระบุว่า BF Power มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ถ้าหากว่าการถ่ายโอนทรัพย์สินไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

โดยสัญญาฉบับดังกล่าวมีคู่สัญญา 4 ฝ่าย ได้แก่ BF Power, PPSN, Lena Power Station No.1 LLC (LENA) และบริษัท ซึ่งตัวสัญญานี้ได้ลงนามโดย BF Power กับ PPSN เท่านั้น ทั้งนี้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท มีความเห็นเกี่ยวกับสัญญาฉบับที่ 2 ดังนี้

1. กรณี LENA สามารถพิสูจน์ได้ว่า LENA ไม่ได้มอบฉันทะให้ทาง PPSN ลงนามกระทำสัญญาแทนตนเอง ก็จะไม่มีผลผูกพันกับ LENA
2. กรณีบริษัทพิสูจน์ได้ว่า บริษัทไม่ได้มอบฉันทะให้ทาง PPSN ลงนามกระทำสัญญาแทนตนเอง ก็จะไม่มีผลผูกพันบริษัท

ทั้งนี้อดีตกรรมการท่านที่ 2 ในขณะนั้นให้ข้อมูลว่าในส่วนตัวนั้นไม่ได้ลงนามเอง แต่ทางอดีตกรรมการท่านที่ 1 ลงนามแทน โดยทางที่ปรึกษากฎหมายที่ญี่ปุ่นมีความเห็นว่า ตามกฎหมายญี่ปุ่นกรณีนี้ถือเป็นเรื่อง True Intention คือเรื่องเจตนาที่แท้จริงในการทำสัญญา หากขัดกับเจตนาของผู้ลงนาม สัญญานี้จะเป็นโมฆะ ซึ่งถ้าพิสูจน์ได้ว่าอดีตกรรมการท่านที่ 2 ไม่ได้ลงนามในสัญญานี้แต่เป็นอดีตกรรมการท่านที่ 1 ลงนามแทน สัญญานี้ก็จะไม่ผูกพัน PPSN

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้จัดส่งหนังสือแจ้งให้ BF Power ชำระเงินส่วนที่เหลืออีกจำนวน 4,200 ล้านบาท ให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 หาก BF Power เพิกเฉยไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือ บริษัทจะใช้สิทธิยกเลิกสัญญาและยึดเงินมัดจำทั้งหมดจำนวน 600 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทยืนยันที่จะขายโรงไฟฟ้าในราคาโรงละ 320 ล้านบาท และไม่ยอมรับสัญญาที่ทาง BF Power ได้จัดทำขึ้นมาในภายหลังที่จะซื้อโรงไฟฟ้า 4 โรง ในราคาโรงละ 200 ล้านบาท

ในระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 บริษัท PPSN และ LENA ได้รับแจ้งจากทางผู้ซื้อไฟฟ้าของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทผลิตไฟฟ้าจำนวน 4 โรง ว่าได้นำเงินค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทย่อยสำหรับงวดเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ไปวางไว้ที่สำนักงานกฎหมายแห่งเมืองโออิตะ (Oita Legal Affairs Bureau) ซึ่งปัจจุบันมีเงินที่ฝากไว้จำนวน 11,383,944 เยน และ 16,599,528 เยน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 PPSN ได้รับหนังสือจาก BF Power โดยอ้างอิงสัญญาฉบับที่ 2 ที่ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 โดย BF Power ได้แจ้งยกเลิกการซื้อโรงไฟฟ้าจำนวน 2 โรงของ LENA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 PPSN ได้รับ “หมายเรียกให้มารายงานตัวในวันแถลงทางวาจาครั้งที่ 1 และจดหมายทวงถามหนังสือตอบกลับ” จาก BF Power โดยเรียกร้องให้ PPSN จ่ายชำระเงินให้แก่ BF Power เป็นเงิน 40,540,542 เยน พร้อมดอกเบี้ยค้างจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี โดยนับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะจ่ายชำระเสร็จและชำระค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง ทั้งนี้ “หมายเรียกให้มารายงานตัวในวันแถลงทางวาจาครั้งที่ 1 และจดหมายทวงถามหนังสือตอบกลับ” กำหนดให้ PPSN ยื่นคำให้การในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 PPSN ได้รับคำสั่งอายัดทรัพย์สินชั่วคราว จากศาลแขวงโตเกียวในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ฉบับ โดยสาระสำคัญของคำสั่งอายัดทรัพย์สินชั่วคราวสามารถสรุปได้ดังนี้

1. คำสั่งอายัดทรัพย์สินชั่วคราว ฉบับที่ 1 ศาลมีคำสั่งอายัดที่ดิน PPSN จำนวน 2 แปลง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้า จำนวน 1 โรงไฟฟ้า (โรงไฟฟ้า ยูนิท B) เป็นการชั่วคราวโดยกำหนดให้ BF Power วางประกัน 300,000 เยน ทั้งนี้ หาก PPSN สามารถวางเงินหลักประกันจำนวน 1,404,131 เยน PPSN ก็จะสามารถขอระงับคำสั่ง หรือถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินชั่วคราวได้

## บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

### หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

2. คำสั่งอายุบัตรเครดิตชั่วคราว ฉบับที่ 2 ศาลมีคำสั่งอายัดรายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้ายูนิท B ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นการชั่วคราวโดยกำหนดให้ BF Power วางประกัน 7.90 ล้านบาท ทั้งนี้ หาก PPSN สามารถวางเงินหลักประกันจำนวน 39,433,306 เยน PPSN ก็จะสามารถขอระงับคำสั่งนี้ หรือถอนคำสั่งอายัดบัตรเครดิตชั่วคราวได้

ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ทนายความที่รับผิดชอบคดี ยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งอายัดทั้ง 2 ฉบับ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้มีการเพิ่มเรื่องการหักกลบลบหนี้และค่าใช้จ่ายจำนวน 40.5 ล้านบาท โดยกำหนดวันนัดพิจารณาคดีครั้งถัดไปในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึ่ง BF Power ไม่ได้ยื่นข้อโต้แย้งมาเนื่องจากอยู่ในระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ยมูลหนี้ โดยกำหนดวันนัดพิจารณาคดีครั้งถัดไปในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565

ในระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2566 บริษัทได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับทาง BF Power เพื่อที่จะขายโรงไฟฟ้าจำนวน 2 โรงของ PPSN อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขของการซื้อขายได้มีการนำเสนอในระหว่างการเจรจาเรื่อยมา ในการนัดพิจารณาคดีครั้งต่อๆ มา และยังคงไม่ได้ข้อสรุปในข้อตกลง และเงื่อนไขของการซื้อขายดังกล่าว

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัทได้มีการยื่นข้อตกลง และเงื่อนไขของการซื้อขายให้ทาง BF Power พิจารณา ซึ่งทาง BF Power ได้มีการขอแก้ไขเงื่อนไขของการซื้อขายบางรายการ โดยข้อตกลงดังกล่าวได้มีการลงนามทั้งสองฝ่าย เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 และบริษัทได้ดำเนินการส่งมอบโรงไฟฟ้าให้แก่ BF Power เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสดจำนวน 400 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 95.88 ล้านบาท ที่บริษัทได้รับชำระจาก BF Power เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยตามข้อตกลงในสัญญา บริษัทได้โอนโรงไฟฟ้า โดยมีราคาขายสุทธิเป็นจำนวนเงินรวม 363.64 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 87.16 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีสุทธิจำนวน 185.11 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 44.37 ล้านบาท (หมายเหตุข้อ 16) และเงินค่าไฟที่ทางผู้ซื้อไฟฟ้าของบริษัทย่อยไปวางไว้ที่สำนักงานกฎหมายแห่งเมืองโอฮิตะ จะมอบให้แก่ BF Power และ LENA เป็นจำนวน 11,383,944 เยน และ 16,599,528 เยน ตามลำดับ รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น BF Power จึงดำเนินการถอนฟ้องคดีความที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายโรงไฟฟ้าดังกล่าวกับบริษัท ส่งผลให้ข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับผู้ซื้อตามสัญญาขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่สิ้นสุด

## 24 หุ้นกู้แปลงสภาพ

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 1 ชุด (1 Tranche) มีมูลค่าไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 30 ชุดย่อย ชุดละ 5 ล้านบาท

โดยการเสนอให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามความต้องการใช้เงินของบริษัทในแต่ละคราวจนกว่าจะครบวงเงิน 150 ล้านบาท ทั้งนี้กำหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษัทมิได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบจำนวนภายใน 1 ปี บริษัทอาจขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่ยังไม่ออกโดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมิได้ออกภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 40 ล้านบาท (จำนวน 40,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พีที โพร้ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ซึ่งมีราคาหน้าตั๋ว (Face Value) 1,000 บาท ต่อ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี โดยมีวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม และมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ชุดแรก (6 มกราคม พ.ศ. 2569) ทั้งนี้ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว คือราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว

รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 มีดังนี้

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ครั้งที่	วันที่ออก หุ้นกู้แปลงสภาพ	มูลค่าที่ เสนอขาย (ล้านบาท)	จำนวน หุ้นกู้แปลงสภาพ	อัตราส่วน การแปลงสภาพ	วันแปลงสภาพ	
1/2567	4 มีนาคม พ.ศ. 2567	20	20,000	1 หุ้นกู้แปลงสภาพ : 22,222 หุ้นสามัญ	11 มีนาคม - 13 มีนาคม พ.ศ. 2567	

หุ้นกู้แปลงสภาพแสดงด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายจนกว่าจะมีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือครบอายุการชำระคืนของหุ้นกู้

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 มีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญตามข้อกำหนดเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินต้นมูลค่า 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 100 ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 444 ล้านหุ้น ทำให้บริษัทมีทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 12,358 ล้านบาท เป็น 12,802 ล้านบาท และส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญสุทธิจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจาก 9,793 ล้านบาท เป็น 10,220 ล้านบาท (หมายเหตุข้อ 26) และมีหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 100 ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นกู้แปลงสภาพ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์กรประกอบที่เป็นหนี้สิน	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท
ยอดยกมา	-	-
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	20,000	110,000
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	(2,070)	(12,063)
ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ (หมายเหตุข้อ 26)	(17,930)	(97,937)
ยอดยกไป	-	-

บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

25 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท

งบฐานะการเงิน

ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	24,917	28,209	10,113	11,840
-----------------------------	--------	--------	--------	--------

รายการเคลื่อนไหวของภาวะผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ระหว่างปีมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม	28,209	31,934	11,840	13,639
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	2,861	3,986	1,614	1,930
ต้นทุนบริการในอดีต	(3,638)	(3,046)	(1,266)	(1,673)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	773	808	325	348

การวัดมูลค่าใหม่

(ผลกำไร) ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

ข้อสมมติทางการเงินที่รับรู้ในกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

(332)	31	(494)	(60)
-------	----	-------	------

(ผลกำไร) ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ

ทางประชากรศาสตร์ที่รับรู้ในกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

-	(218)	-	(58)
---	-------	---	------

(ผลกำไร) ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ

ทางการเงินที่รับรู้ในกำไรขาดทุน

107	(556)	27	(169)
-----	-------	----	-------

(ผลกำไร) ที่เกิดจากประสบการณ์

(2,109)	(3,253)	(1,858)	(1,090)
---------	---------	---------	---------

การจ่ายชำระเงินจากโครงการ

การจ่ายชำระผลประโยชน์

(954)	(1,477)	(75)	(1,027)
-------	---------	------	---------

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

24,917	28,209	10,113	11,840
--------	--------	--------	--------

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
อัตราคิดลด	ร้อยละ 2.03 - 3.94	ร้อยละ 2.37 - 4.68	ร้อยละ 2.03 - 3.94	ร้อยละ 2.37 - 4.68
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 4.00 - 4.50	ร้อยละ 5.00	ร้อยละ 4.00	ร้อยละ 5.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ร้อยละ 0.00 - 35.00	ร้อยละ 0.00 - 35.00	ร้อยละ 0.00 - 35.00	ร้อยละ 0.00 - 35.00
อัตรามรณะ	ร้อยละ 100 ของ ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560	ร้อยละ 100 ของ ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560	ร้อยละ 100 ของ ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560	ร้อยละ 100 ของ ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นดังนี้

	งบการเงินรวม					
	ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้					
	การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ		การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1.0	ร้อยละ 1.0	ลดลง ร้อยละ 7.9	ลดลง ร้อยละ 8.3	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.9	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.5
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 1.0	ร้อยละ 1.0	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.0	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.4	ลดลง ร้อยละ 7.2	ลดลง ร้อยละ 7.5
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ร้อยละ 20.0	ร้อยละ 20.0	ลดลง ร้อยละ 4.0	ลดลง ร้อยละ 5.0	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.8	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.2
อัตรามรณะ	ร้อยละ 1.0	ร้อยละ 1.0	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.4	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.4	ลดลง ร้อยละ 0.4	ลดลง ร้อยละ 0.4

  

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้					
	การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ		การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1.0	ร้อยละ 1.0	ลดลง ร้อยละ 8.1	ลดลง ร้อยละ 8.3	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.2	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.3
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 1.0	ร้อยละ 1.0	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.4	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.5	ลดลง ร้อยละ 7.6	ลดลง ร้อยละ 7.7
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ร้อยละ 20.0	ร้อยละ 20.0	ลดลง ร้อยละ 3.5	ลดลง ร้อยละ 3.5	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.3	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.3
อัตรามรณะ	ร้อยละ 1.0	ร้อยละ 1.0	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.3	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.3	ลดลง ร้อยละ 0.4	ลดลง ร้อยละ 0.4

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติ สถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้คำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ในการคำนวณหนี้สินบำนาญที่รับรู้ในงบฐานะการเงินรวม

วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ คือ 11.2 ปี - 12.4 ปี (พ.ศ. 2566 : 11.2 ปี - 14.0 ปี)



บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุหลังจากออกจากงานที่ไม่มีการคิดลดมีดังนี้

	งบการเงินรวม			
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง 1-5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ - พ.ศ. 2567	1,264	7,036	51,293	59,593
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ - พ.ศ. 2566	1,440	7,622	74,648	83,710

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง 1-5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ - พ.ศ. 2567	528	2,108	26,085	28,721
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ - พ.ศ. 2566	489	1,582	35,147	37,218

26 ทุนเรือนหุ้น

การเปลี่ยนแปลงของทุนเรือนหุ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

	ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
	จำนวน	ส่วนเกินกว่า			ส่วนต่ำกว่า
	หุ้นสามัญ จดทะเบียน พันหุ้น	จำนวน หุ้นสามัญ พันหุ้น	จำนวน หุ้นสามัญ พันบาท	มูลค่าหุ้น สามัญ พันบาท	มูลค่าหุ้น สามัญ พันบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	14,975,241	10,594,091	10,594,091	612,680	(8,776,721)
เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (หมายเหตุข้อ 24)	-	1,397,084	1,397,084	-	(1,299,146)
การแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	367,012	367,012	-	(330,311)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	14,975,241	12,358,187	12,358,187	612,680	(10,406,178)
เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (หมายเหตุข้อ 24)	-	444,444	444,444	-	(426,514)
การแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุข้อ 27)	-	152	152	-( <sup>1</sup> )	(119)
การลดทุนจดทะเบียน	(15,248,635)	(12,162,500)	(12,162,500)	(612,680)	10,832,692
การออกหุ้นสามัญ	1,672,131	130,309	130,309	-	(105,172)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	1,398,737	770,592	770,592	-( <sup>1</sup> )	(105,291)

(<sup>1</sup>) ยอดเงินต่ำกว่า 1 พันบาท

**บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)**

**หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567**

---

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 ผู้ถือหุ้นมีมติสำคัญดังนี้

- 1) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,443,132,226 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,975,241,114 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 13,532,108,888 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,443,132,226 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนรายการดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
- 2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 13,532,108,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 14,532,108,888 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไฟท์แบล็กผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนรายการดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
- 3) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนรวมไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้ถือหุ้นมีมติสำคัญดังนี้

- 1) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,532,108,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 14,532,108,880 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 8 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนรายการดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567
- 2) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมหุ้นจากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัทลดลงจำนวน 13,805,503,436 หุ้น จากเดิมจำนวน 14,532,108,880 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวน 726,605,444 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20 บาท และส่งผลให้จำนวนหุ้นชำระแล้วของบริษัทลดลงจำนวน 12,162,499,811 หุ้น จากเดิมจำนวน 12,802,631,380 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวน 640,131,569 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าว ส่งผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนรายการดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมหุ้น จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 จะถูกรวมลดลงเป็นจำนวน 27,777,788 หุ้น จากเดิมจำนวน 555,555,767 หุ้น และจำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PPPM-W4 ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จะถูกรวมลดลงเป็น 58,696,087 หุ้น จากเดิมจำนวน 1,173,921,733 หุ้น

ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมหุ้นดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) (“ข้อกำหนดสิทธิ PPPM-W4”) เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยส่งผลให้ราคาการใช้สิทธิจากเดิมราคา 0.199 บาทต่อหุ้น เป็น 3.98 บาทต่อหุ้น และอัตราการการใช้สิทธิจาก 5.03 หุ้นสามัญ เป็น 0.25 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธินี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 และหากจำนวนหุ้นที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษหุ้นของหุ้นนั้นทิ้ง

- 3) อนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 56,845,152 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 612,679,954 บาท รวมจำนวน 669,525,106 บาท (โดยบริษัทไม่มีหุ้นสำรองอื่น) เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญและผลขาดทุนสะสมของบริษัท อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น
- 4) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 13,805,503,436 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,532,108,880 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 726,605,444 บาท และการลดทุนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 12,162,499,811 บาท จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 12,802,631,380 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 640,131,569 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อนำทุนจากการลดทุนจำนวน 12,162,499,811 บาท มาชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญและผลขาดทุนสะสมของบริษัทคงเหลือ โดยจำนวนหุ้นสามัญยังคงเท่าเดิมที่จำนวน 726,605,444 หุ้น โดยการลดทุนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของบริษัทยังคงเป็นมูลค่าเดิม การลดทุนดังกล่าวเป็นเพียงการปรับตัวเลขทางบัญชี และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องโดยบริษัท ได้ดำเนินการจดทะเบียนรายการดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ผู้ถือหุ้นมีมติที่สำคัญ ดังนี้

- 1) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 672,131,570 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 726,605,444 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,398,737,014 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 672,131,570 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท ได้ดำเนินการจดทะเบียนรายการดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
- 2) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 672,131,570 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้
  - 2.1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 320,065,785 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 0.20 บาท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้เสนอขายระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2567 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามสัดส่วนดังกล่าว จำนวน 130,308,863 หุ้น คิดเป็นมูลค่าที่ได้รับชำระแล้วรวมเป็นจำนวน 26,061,773 บาท

บริษัท พีพี ไพร้ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

- 2.2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร้ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 6 (PPPM-W6) จำนวนไม่เกิน 320,065,785 หุ้น
- 2.3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร้ม จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (PPPM ESOP-W3) จำนวนไม่เกิน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

27 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

กลุ่มกิจการได้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยผ่านการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ออกโดย	จัดสรรให้แก่	วันที่อนุมัติ	วันที่ออกและเสนอขาย	กำหนดวันที่ใช้สิทธิ		จำนวนคงเหลือ	จำนวน	ใช้สิทธิ	อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย			จำนวนเงิน	จำนวน	
				ครั้งแรก	ครั้งสุดท้าย				จำนวน	ราคา	มูลค่า			
บริษัท	ผู้ถือหุ้นเดิม (PPPM-W4)	10 มิถุนายน พ.ศ. 2562	23 กันยายน พ.ศ. 2562	31 ตุลาคม พ.ศ. 2562	31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567	229	-	.(1)	0.31	.(1)	3.18	.(1)	229	-
บริษัท	ผู้ถือหุ้นเดิม (PPPM-W6)	10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567	20 สิงหาคม พ.ศ. 2567	13 กันยายน พ.ศ. 2567	19 สิงหาคม พ.ศ. 2569	-	130	.(1)	1.00	.(1)	0.22	.(1)	-	130
						229	130	.(1)		.(1)		.(1)	229	130

(1) ยอดต่ำกว่า 1 ล้าน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 บริษัทได้แจ้งปรับราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PPPM-W4 ที่จะซื้อหุ้นสามัญจากราคา 0.199 บาทต่อหุ้น เป็น 3.98 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิจาก 5.03 หุ้นสามัญ เป็น 0.25 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยการปรับสิทธินี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 บริษัทได้แจ้งปรับราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PPPM-W4 ที่จะซื้อหุ้นสามัญจากราคา 3.98 บาทต่อหุ้น เป็น 3.18 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิจาก 0.25 หุ้นสามัญ เป็น 0.31 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยการปรับสิทธินี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ผู้ถือหุ้นมีมติที่สำคัญดังนี้

- 1) อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร้ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 6 (PPPM-W6) จำนวนไม่เกิน 320,065,785 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.22 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ) รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ บริษัทได้รายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขายได้ทั้งหมด 130,208,863 หน่วย

## บริษัท พีที โพร้ม จำกัด (มหาชน)

### หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

- 2) อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีที โพร้ม จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (PPPM ESOP-W3) จำนวนไม่เกิน 32,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.30 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ) รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PPPM-W4 ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 200 หน่วย ที่ราคาใช้สิทธิ 3.18 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 197.16 บาท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ใบแสดงสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ PPPM-W4 หดอายุเนื่องจากมีกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2567 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PPPM-W6 ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 152,240 หน่วย ที่ราคาใช้สิทธิ 0.22 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 33,492.80 บาท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีที โพร้ม จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (PPPM ESOP-W3) ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,091,300 หน่วย ที่ราคาใช้สิทธิ 0.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 327,390 บาท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

## 28 สรรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องสรรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหัก ส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสรรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สรรองนี้ไม่สามารถนำไป จ่ายเงินปันผลได้

## 29 ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(9,331)	(6,924)	(6,359)	(6,643)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	683,736	1,083,699	-	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	98,842	137,175	43,882	63,726
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	52,280	59,487	2,322	2,144
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	3,060	14,971	3,123	8,345
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	78,611	-	68,469	-
หนี้สูญ	4,206	13,808	4,206	3,242
ค่าขนส่ง	3,098	26,143	2,594	20,970

บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

30 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ภาษีเงินได้รอบระยะเวลาปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้รอบระยะเวลาปัจจุบันสำหรับ				
กำไรทางภาษีสำหรับปี	444	3,523	-	-
การปรับปรุงจากรอบระยะเวลาก่อน	338	7,618	338	-
รวมภาษีเงินได้รอบระยะเวลาปัจจุบัน	782	11,141	338	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
(เพิ่ม) ลด ในสินทรัพย์ภาษีเงินได้				
รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ ข้อ 19)	4,585	15,587	4,585	15,587
เพิ่ม (ลด) ในหนี้สินภาษีเงินได้				
รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ ข้อ 19)	314	361	(739)	312
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4,899	15,948	3,846	15,899
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	5,681	27,089	4,184	15,899

บริษัท พีที โพร้ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ภาษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของกลุ่มกิจการมียอดจำนวนเงินที่แตกต่างจากการคำนวณกำไรทางบัญชีคู่กับภาษีของประเทศที่บริษัทใหญ่ตั้งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(218,906)	(224,404)	(103,942)	(32,144)
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2566 : ร้อยละ 20)	(43,781)	(44,881)	(20,788)	(6,429)
ผลกระทบ :				
รายได้ที่ต้องเสียภาษีเพิ่มเติม	14,946	15,129	15,219	15,354
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี	17,075	5,715	19,383	2,174
ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักภาษีได้เพิ่มเติม	(7,117)	(7,245)	(6,910)	(7,121)
การใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่รับรู้	(3,058)	(5,262)	(3,058)	(5,262)
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	21,072	28,387	-	-
ผลต่างจากอัตราภาษีในต่างประเทศ	6,206	10,445	-	-
การปรับปรุงจากรอบระยะเวลาก่อน	338	7,618	338	-
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	17,183	-	17,183
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	5,681	27,089	4,184	15,899

ภาษีเงินได้ที่ (เพิ่ม)/ลด ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2566		
	ก่อนภาษี	ภาษี	หลังภาษี	ก่อนภาษี	ภาษี	หลังภาษี
	พันบาท	(เพิ่ม) /ลด	พันบาท	พันบาท	(เพิ่ม) /ลด	พันบาท
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	(10,197)	2,039	(8,158)	(5,162)	1,033	(4,129)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม						
- สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่า ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร						
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(634)	-	(634)	12,165	18,007	30,172
การวัดมูลค่าใหม่ของ						
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	(2,441)	-	(2,441)	(3,440)	-	(3,440)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(13,272)	2,039	(11,233)	3,563	19,040	22,603

บริษัท พีที โพร้ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2566		
	ก่อนภาษี พันบาท	ภาษี (เพิ่ม) /ลด พันบาท	หลังภาษี พันบาท	ก่อนภาษี พันบาท	ภาษี (เพิ่ม) /ลด พันบาท	หลังภาษี พันบาท
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	(5,036)	1,007	(4,029)	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิธรรม						
- สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่า ด้วยมูลค่าสุทธิธรรมผ่านกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(634)	-	(634)	12,165	18,007	30,172
การวัดมูลค่าใหม่ของ ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	(2,351)	-	(2,351)	(1,208)	-	(1,208)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(8,021)	1,007	(7,014)	10,957	18,007	28,964

31 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ้วนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายในระหว่างปี

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
<b>กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>				
ขาดทุนสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (พันบาท)	(224,587)	(251,493)	(108,126)	(48,042)
จำนวนหุ้นสามัญถ้วนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดย ผู้ถือหุ้นระหว่างปี (พันหุ้น)	685,171	572,628	685,171	572,628
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	(0.328)	(0.439)	(0.158)	(0.084)
<b>กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด</b>				
ขาดทุนสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (พันบาท)	(224,587)	(251,493)	(108,126)	(48,042)
จำนวนหุ้นสามัญถ้วนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดย ผู้ถือหุ้นระหว่างปี (พันหุ้น)	685,171	572,628	685,171	572,628
ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)	(0.328)	(0.439)	(0.158)	(0.084)

เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 บริษัทได้ปรับเพิ่มมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20 บาท บริษัทจึงปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญถ้วนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เสมือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นตั้งแต่รอบระยะเวลาก่อน ดังนั้นกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น สำหรับรอบระยะเวลาจึงมีการปรับใหม่



**บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)**

**หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ในการคำนวณกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักได้ปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด โดยถือว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด บริษัทมีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งบริษัทคำนวณจำนวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมซึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่าที่เป็นตัวเงินของราคาตามสิทธิซื้อหุ้นที่มาพร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (กำหนดจากราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทในระหว่างรอบระยะเวลา) การคำนวณนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดจำนวนหุ้นสามัญที่ต้องบวกเพิ่มกับหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกในการคำนวณกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด โดยไม่มีการปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) สุทธิแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้คำนวณกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด เนื่องจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักซึ่งได้ปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดมีผลทำให้กำไรต่อหุ้นปรับเพิ่ม

**32 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดย ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อย ในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดจนทั้งสมาชิก ในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

รายการต่อไปนี้ เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

**ก) รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>รายการค้ากับบริษัทย่อย</b>				
รายได้ค่าบริการ	-	-	12,505	12,505
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	-	702,280	1,110,266
<b>รายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
ดอกเบี้ยรับ	2	2	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	7	7	-	-
<b>รายการค้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
ดอกเบี้ยจ่าย	97	-	97	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	30	-	30	-

บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ข) ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและ</b>				
<b>    ดอกเบียค้างรับ - สุทธิ</b>				
บริษัทย่อย	-	-	94,628	94,565
บริษัทร่วม	4,709	5,849	-	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,282	1,441	-	-
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(4,766)	(5,355)	(94,628)	(94,565)
	1,225	1,935	-	-
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น</b>				
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	247	-	247	-
	247	-	247	-
<b>เจ้าหนี้การค้า</b>				
บริษัทย่อย	-	-	47,306	24,723
	-	-	47,306	24,723
<b>เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ดอกเบียค้างจ่าย</b>				
<b>    และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</b>				
บริษัทร่วม	648	727	-	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	638	718	-	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	524	-	524	-
	1,810	1,445	524	-

บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ค) สินทรัพย์สิทธิการใช้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท
ยอดยกมา - สุทธิ	-	-
การเพิ่มขึ้น	4,246	-
ค่าเสื่อมราคา	(1,180)	-
ยอดยกไป - สุทธิ	3,066	-

ง) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท
บริษัทร่วม	64,543	61,921
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	55,075	72,568
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(119,589)	(134,456)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	29	33

การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท
ยอดยกมา - สุทธิ	33	-
เงินให้กู้ยืมเพิ่ม	-	115
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(81)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(4)	(1)
ยอดยกไป - สุทธิ	29	33

บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม	134,456	144,698
รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในกำไรหรือขาดทุนในระหว่างปี	-	82
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(14,867)	(10,324)
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	119,589	134,456

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3 - 6 ต่อปี

จ) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท
บริษัทย่อย	693,701	716,179
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(693,701)	(716,179)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	-	-

การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท
ยอดยกมา - สุทธิ	-	-
เงินให้กู้ยืมเพิ่ม	5,801	8,627
รับคืนเงินให้กู้ยืม	(27,962)	(13,855)
กลับรายการ (ค่าเผื่อผลขาดทุน) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	22,161	5,228
ยอดยกไป - สุทธิ	-	-

บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม	716,179	721,407
(กลับรายการ) รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในกำไรหรือขาดทุนในระหว่างปี	(22,478)	(5,228)
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	693,701	716,179

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3 - 8 ต่อปี

ฉ) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	216	242

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท
ยอดยกมา	242	261
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(26)	(19)
ยอดยกไป	216	242

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3 ต่อปี

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท
ยอดยกมา	-	-
การเพิ่มขึ้น	4,246	-
การจ่ายชำระคืน	(1,140)	-
ยอดยกไป	3,106	-

ข) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น	13,016	16,954	11,102	11,951
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,056	1,392	999	1,243
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	12	11	12	11
	14,084	18,357	12,113	13,205

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารรวมเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมและผลตอบแทนอื่น

## บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

### 33 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่งได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ โดยบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวได้รับสิทธิและประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีอากรต่างๆ หลายประการซึ่งพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- (ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- (ค) ในกรณีที่บริษัทประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม (ข) อนุญาตให้นำผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดสิทธิประโยชน์ตามข้อ (ข)

เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทย่อยดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อยมีรายละเอียด ดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่	มาตราที่ได้รับสิทธิประโยชน์	ลงวันที่	ประเภทกิจการที่ส่งเสริม	วันที่เริ่มมีรายได้	วันหมดอายุ
2091(2)/2554	25, 26, 28, 31, 34	31 ส.ค. 2554	กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์	1 มิ.ย. 2555	1 มิ.ย. 2563
1856(2)/2556	25, 26, 28, 31, 34, 35	19 มิ.ย. 2556	กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์	16 พ.ค. 2561	16 พ.ค. 2569
1131(2)/2558	25, 26, 28, 31, 34, 35, 37	4 ก.พ. 2558	กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์	30 เม.ย. 2558	30 เม.ย. 2566

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการโอนสิทธิบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 2091(2)/2554, เลขที่ 1856(2)/2556, และเลขที่ 1131(2)/2558 ประเภท 1.6 กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ของบริษัท ให้กับบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

### 34 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

#### ก) ภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

รายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัด ณ วันที่ในงบฐานะการเงินแต่ไม่รับรู้ในงบการเงิน มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
	พันบาท	พันบาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	506,743	571,377

#### ข) หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่กลุ่มกิจการได้ให้สถาบันการเงินในประเทศออกหนังสือสัญญาค้ำประกันแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7.42 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 : จำนวน 7.42 ล้านบาท) (หมายเหตุข้อ 13)

**35 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบฐานะการเงิน**

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 คณะกรรมการมีมติที่สำคัญดังนี้

**1) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 438,209,869 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,398,737,014 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 960,527,145 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมีได้ออกจำหน่ายจำนวน 438,209,869 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**2) การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ**

2.1) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 100,000,000 บาท (จำนวน 100,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ/หรือ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) และ/หรือ Advance Opportunities Fund VCC (“AO Fund VCC”)

2.2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 960,527,145 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,160,527,145 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

2.3) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนรวมไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ/หรือ AO Fund 1 และ/หรือ AO Fund VCC